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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 4 สิงหาคม 2564 
 

ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน์ นายกฯ ยืนยันพร้อมชี้แจงทุกประเด็นเวทีซักฟอก 7 
2 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'นายกฯ' ยันสัมพันธ์ 'พรรคร่วมรัฐบาล' เหนียวแน่น เดินหน้าแก้ 'โควิด' 8 
3 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'แรมโบ้' ชูภาพนายกฯคุยแกนน าพรรคร่วม เย้ย 'ม็อบ'  

ไม่ต้องมาเรียกร้องอะไรอีก 
9 

4 สยามรัฐออนไลน์ "อนุสรณ์" เตือนพรรคร่วมรัฐบาลจ าวันที่ประกาศเคียงข้าง "ประยุทธ์" 
ก้มหน้ารับผลวันเลือกตั้งของประชาชน 

10 

5 เดลินิวส์ออนไลน์ ซัด “ก้าวไกล” อย่าเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอ่ืนหลังลงมติ “งบกลาง”  11 
6 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'วิโรจน์' ซัดเดือด ! เพื่อไทย 'คืนทรัพย์หัวหน้าโจร' 13 
7 มติชนออนไลน์ ‘ภูมิธรรม’ ชี้อย่าเอาการเมืองมาใช้จนเป็นอุปสรรคขวางการช่วยเหลือ ปชช. 14 
8 MGR ออนไลน์ ‘อริย์ธัช’ ห่วงปม ‘ไฟเซอร์’ ซ้ าเติมวิกฤติศรัทธารัฐบาล 15 
9 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'สุทิน' รับยังมีปัญหา ปม 'แก้ รธน.' เติมจากเนื้อหารับหลักการ  17 
10 สยามรัฐออนไลน์ "ราเมศ" เผย ปชป. ยังตามติดแก้ รธน. พร้อมแสวงหาแนวร่วม 18 
11 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ประธานวิปฝ่ายค้าน' ปัดฮ้ัว 'พปชร.' รับมีปัญหากับ 'ก้าวไกล' 19 
12 มติชนออนไลน์ ‘ไพบูลย์’ มั่นใจแก้ รธน. รื้อระบบเลือกตั้งไม่ล่ม  20 
13 มติชนออนไลน์ “สุทิน” เผย กมธ. แก้ รธน. ถกข้อบังคับรัฐสภา 124  23 
14 มตชินออนไลน์ ถกแก้ รธน. นัดแรก เดือด ‘ธีรัจชัย’ โวยลั่น ถูกประธานปิดปาก 24 
15 ไทยโพสต์ออนไลน์ โธ ่! สหายอ้วนยกก้นบอกฝ่ายประชาธิปไตยฟัดกันเองท าลุงตู่หัวเราะ 25 
16 สยามรัฐออนไลน์ 'ศรีสุวรรณ' จ่อร้อง ป.ป.ช. สอบจริยธรรมร้ายแรง "เสรีพิศุทธ์"  

พ่วงกรณี IRPC ยึดครองที่ดิน 
26 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
บทความ 

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ประชาชาติธุรกิจ

ออนไลน์ 
อภิสิทธิ์ 57 ปี บทบาทและสถานะ “ตัวเลือก” ในวิกฤต “ประยุทธ์” 27 

2 คมชัดลึกออนไลน์ คาร์ม็อบ 'ทักษิณ' โหนกระแสสู่ 'เลือกตั้ง' 29 
3 สยามรัฐออนไลน์ กลมเกลียว เหนียวแน่น !? 31 
4 MGR ออนไลน์ “ม็อบ-แม้ว” กินแห้ว ฝันกลับประตูหน้าหลุดลอย !! 33 
5 เดลินิวส์ออนไลน์ ลิดรอนเสรีภาพสื่อสารต้องอภิปราย 35 
6 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ ‘สุทธิพงษ’์ ผงาด มท. ‘บิ๊กป๊อก - พรรคใหม’่ เอาไงต่อ 37 
7 เดลินิวส์ออนไลน์ บอก ‘ความจริง’ ลดภาวะอึดอัด 39 
8 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เดินเกมส่ง “ปลัดเก่ง” คุมมท. โจทย์ใหญ่รักษาอ านาจ “3 ป.” 41 
9 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ‘คอมมิวนิสต์โมเดล - รธน.60’ ‘ม็อบ 3 นิ้ว’ ปักหมุด 7 ส.ค. 43 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
  
  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่  4 สิงหาคม 2564 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ประชุมแนวทาง 
การพัฒนาเว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมกับ นายแสวง บุญมี นายกฤช เอ้ือวงศ์  
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  และผู้บริหารของส านักประชาสัมพันธ์ ส านักบริหารทั่วไป และ 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุมเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 7 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 
 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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3 สิงหาคม 2564 16:29 น. 
นายกฯ ยืนยันพร้อมชี้แจงทุกประเด็นเวทีซักฟอก 
 

 
 

เมื่อวันที่ 3 ส.ค. ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ไม่ได้แถลง
ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยได้มอบหมายให้นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
ตอบค าถามถึงประเด็นต่างๆ ต่อสื่อมวลชนแทน โดยเมื่อถามถึงความพร้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจ ที่ฝ่ายค้าน ล็อกเป้า
นายกฯ เน้นเรื่องการบริหารแก้โควิดผิดพลาด นายอนุชา กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี พร้อมที่จะชี้แจงในทุกๆ ประเด็นที่
สมาชิกอาจมีข้อสงสัยในการบริหารสถานการณ์โควิดในรอบนี้ โดยที่ผ่านมานายกฯ ได้มีการประชุมร่วมส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการและสถานการณ์โควิด รวมถึงการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผอ.โรงพยาบาลและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการในประเด็นต่างๆ ซึ่งทั้งหมดเป็นสิ่งที่นายกฯ และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง พร้อมที่จะชี้แจง
ในทุกๆ ประเด็น  

นายอนุชา กล่าวอีกว่า นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีอยากให้ประชาชนและสื่อมวลชน ติดตามวิธีการแก้ปัญหา
สถานการณ์โควิด-19 ในต่างประเทศด้วย ซึ่งจะเห็นวิธีการที่แตกต่างกันไป โดยบางประเทศที่มีวัคซีนทั้งชนิด วัคซีน 
mRNA วัคซีนไวรัลเวกเตอร์ หรือวัคซีนเชื้อตายต่างๆ ทุกประเทศยังคงต้องกลับมาล็อกดาวน์ เพ่ือดูแลการแพร่ระบาด
อีกครั้งแม้จะมีวัคซีนก็ตาม เช่นเดียวกับประเทศไทย ที่ต้องมีมาตรการต่างๆ เพ่ือท าให้การแพร่ระบาดลดลง พร้อมการ
เยียวยา นอกจากนี้นายกฯ มีความมั่นใจว่า ระบบสาธารณสุขยังสามารถรองรับผู้ป่วยได้หลังจากมีการปรับปรุง หลาย
ส่วน รวมทั้งการประเมินสถานการณ์ในการยกระดับมาตรการต่างๆ ทั้งหมด 

เมื่อถามว่า มีความพยายามเดินสายล็อบบี้พรรคร่วมรัฐบาล และพรรคเล็ก เพ่ือกดดันให้โหวตไม่ไว้วางใจ พล.อ.
ประยุทธ์ จะนัดท าความเข้าใจพรรคร่วมหรือไม่ รวมถึงวานนี้ที่มีภาพนายกฯ พูดคุยกับ 4 แกนน ารัฐบาล แสดงถึงความ
เหนียวแน่นของรัฐบาลยังแน่นปึ้กเหมือนช่วงแรกหรือไม่  นายอนุชา กล่าวว่า เรื่องนี้นายกฯ ยังคงยืนยันว่า ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา พรรคร่วมรัฐบาลยังคงสามารถท างานร่วมกันด้วยความเข้าใจและมีความมุ่งมั่นที่จะแก้สถานการณ์
ปัจจุบันในช่วงการระบาดโควิด-19   
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/120581/  
  

https://www.dailynews.co.th/news/120581/
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3 สิงหาคม 2564 
'นายกฯ' ยันสัมพันธ์ 'พรรคร่วมรัฐบาล' เหนียวแน่น เดินหน้าแก้ 'โควิด' 

 
 

"โฆษกรัฐบาล" เผย "นายกฯ" ยืนยัน "พรรคร่วม" เหนียวแน่น มุ่งม่ันแก้ปัญหา "โควิด" ต่อ เผย "เงินกู้" เหลือ 4 
แสนกว่าล้าน ระบุ อนาคตหากจ าเป็นต้องกู้เพิ่ม ต้องพิจารณารอบคอบ ค านึงเสถียรภาพ กรอบวินัยการเงินการ
คลัง เคร่งครัด 

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวมีการเดินสายล็อบบี้พรรค
ร่วมรัฐบาลให้โหวตไม่ไว้วางใจนายกฯรัฐมนตรีในการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้าน  ความเหนียวแน่นของพรรคร่วม
ยังเป็นเหมือนช่วงแรกหรือไม่ว่า นายกฯ ยังคงยืนยัน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พรรคร่วมรัฐบาลต่างๆ ยังคงสามารถ
ท างานร่วมกัน ด้วยความเข้าใจ มีความมุ่งมั่นที่จะ แก้ไขสถานการณ์ปัจจุบันของการแพร่ระบาดโควิด ทั้งนี้ อะไรที่เป็น
อุปสรรคนายกฯ จะลงมาแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง 

นายอนุชา กล่าวว่า ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ นายกฯ มีความตั้งใจเพ่ือน ามาจัดหาเวชภัณฑ์ การจัดตั้ง
โรงพยาบาลสนาม การดูแลบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงการเยียวยาเป็นเรื่องที่นายกฯ ให้ความส าคัญ 

"นายกให้ค ามั่นสัญญากับการใช้จ่ายเงินกู้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะในส่วนของการกู้รอบ
ล่าสุด 5 แสนล้านบาทนี้ จะอนุมัติเพ่ือดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ยกตัวอย่างวันนี้ครม.ได้อนุมัติ การลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ค่าเทอมนักเรียน นักศึกษา ในสังกัดเอกชนรัฐ วงเงินทั้งสิ้นประมาณ 32,000 ล้านบาท และมี
การขยายมาตรการช่วยเหลือแรงงานตามการล็อกดาวน์เพ่ิมขึ้นจากเดิม  13 จังหวัด เป็น 29 จังหวัด จะใช้เงิน
อีก 60,000 ล้านบาท เพราะฉะนั้นก็ยังมีเงินเหลือในส่วนของเงินกู้อีก 4 แสนกว่าล้าน นายกฯ ขอให้ความมั่นใจว่าจะ ดู
ในสิ่งที่จะต้องเยียวยา และมาตรการบรรเทาผลกระทบที่จะออกมาอย่างต่อเนื่อง" นายกฯ กล่าว 
เมื่อถามว่าในอนาคตมีแนวโน้มที่จะต้องกู้เงินเพ่ิมอีกหรือไม่ โฆษกรัฐบาลกล่าวว่า ก็คงต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ถ้าใน
อนาคตมีความจ าเป็น ที่จะต้องดูแลพ่ีน้องประชาชน ก็คงจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยจะต้องค านึงถึงเสถียรภาพ
ทางการคลัง และกรอบวินัยทางการเงินอย่างเคร่งครัดด้วยเช่นเดียวกัน 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/952651  
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/952651
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03 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14:01 น.     
'แรมโบ้' ชูภาพนายกฯคุยแกนน าพรรคร่วม เย้ย 'ม็อบ' ไม่ต้องมาเรียกร้องอะไรอีก 
 

 
 

3 ส.ค.64 - นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ านายกรัฐมนตรีกล่าวถึงที่มีภาพปรากฎนายกฯพูดคุย
กับหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลที่ท าเนียบ รวมถึงการที่พรรคร่วมรัฐบาลออกมายืนยันไม่ถอนตัวจากนายกฯ โดยระบุว่าการ
ออกมาพูดของพรรคร่วมก็ถือเป็นการยืนยันได้แล้วว่าพรรคร่วมรัฐบาลยังท างานร่วมกับนายกฯอยู่ ในการช่วยกันแก้ไข
ปัญหาให้กับประเทศ และประชาชน โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ซึ่งนายกฯ และพรรคร่วมรัฐบาล ไม่ได้คิดถึง
ถึงเรื่องทางการเมืองในขณะนี้ คิดถึงแต่เรื่องการช่วยเหลือประชาชนเป็นหลัก เพราะขณะนี้ประชาชนก าลังเดือดร้อนอยู่ 

นายเสกสกลยังขอขอบคุณพรรคร่วมรัฐบาล ที่ยังยืนหยัดในการท างานร่วมกับนายกฯ เพ่ือช่วยเหลือประชาชน
ในสถานการณ์ประเทศก าลังเกิดวิกฤตโควิด-19 ซึ่งแม้ว่าการแก้ไขปัญหาครั้งนี้จะเป็นเรื่องที่ยากและเหน็ดเหนื่อย แต่
นายกฯ และพรรคร่วมรัฐบาลก็ได้ท างานอย่างหนักไม่ถอย  

 “ในสถานการณ์บ้านเมืองเป็นเช่นนี้ไม่มีใครที่จะมาคิดถึงแต่เรื่องการเมือง แต่หากจะมีก็น่าจะเป็นพรรค
การเมืองจากฝ่ายค้านมากกว่าที่จะใช้โอกาสวิกฤตประเทศเช่นนี้มาเล่นการเมือง รอยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ เพ่ือหา
ประโยชน์ใส่ตัวเอง โดยไม่สนใจประเทศจะมีปัญหาอะไรหรือไม่ 

ส่วนกลุ่มที่เคลื่อนไหวเรียกร้องให้พรรคร่วมถอนตัว ทั้ง "กลุ่มทะลุฟ้า" "ไทยไม่ทน" ก็เห็นชัดแล้วว่าพรรคร่วม
ยืนยันไม่ถอนตัวแน่นอนแล้ว ดังนั้นก็ไม่ต้องมาเรียกร้องอะไรอีก และไม่ต้องหาประเด็นอื่นเพ่ือที่จะมาเคลื่อนไหวอีกแล้ว 
เพราะนายกฯ และรัฐมนตรีทุกคน ท างานเต็มที่ ไม่ลาออก ไม่ยุบสภา และอยู่ครบเทอมอย่างแน่นอน" 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/112057  
  

https://www.thaipost.net/main/detail/112057
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4 สิงหาคม 2564 10:18 น.   
"อนุสรณ์" เตือนพรรคร่วมรัฐบาลจ าวันที่ประกาศเคียงข้าง "ประยุทธ์" ก้มหน้ารับผลวันเลือกตั้งของประชาชน 
 
 

 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 4 ก.ค.นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม พร้อมแกนน าพรรคร่วมรัฐบาล ออกมาย้ าภาพความสัมพันธ์ ท่ามกลางกระแสเรียกร้อง
ให้พรรคร่วมรัฐบาลถอนตัว หลังล้มเหลวในการแก้ปัญหาโควิด-19 ว่า ตัวเลขผู้ติดเชื้อพุ่ง ผู้เสียชีวิตเพ่ิม ยิ่งกว่านิวไฮ จน
อาจเป็นนิวนิวไฮ มาตรการล็อกดาวน์ต้องขยายจาก 13 จังหวัด เป็น 29 จังหวัดสีแดงเข้ม เป็นหลักฐานยืนยันว่า
มาตรการล็อกดาวน์ของรัฐบาล ไม่สามารถแก้ปัญหาได้เลย แม้รัฐบาลจะไอโอว่าไม่ทิ้งประชาชน แต่ประชาชนเกือบทั้ง
ประเทศได้ทิ้งรัฐบาลไปนานแล้ว พรรคร่วมรัฐบาลเชื่อมั่นพล.อ.ประยุทธ์ สวนทางกับประชาชนที่ไม่หลงเหลือความ
เชื่อมั่นให้กับรัฐบาล ดารา คนรุ่นใหม่ ประชาชนทุกภาคส่วนออกมาคอลเอาต์ เดือดร้อนกันถ้วนหน้า ทุกอย่างต้องรอ 
ตั้งแต่ รอวัคซีน รอตรวจ รอเตียง รอหมอ จนถึงรอเมรุ น่าเสียใจที่นักการเมืองมาจากการเลือกตั้งของประชาชน แต่ไม่
รับรู้ความเดือดร้อนของประชาชน พรรคร่วมรัฐบาลมีสิทธิตัดสินใจอยู่กับพล.อ.ประยุทธ์ แต่เมื่อกล้าท้าทายความรู้สึก
ของประชาชน ถึงวันเลือกตั้งต้องรอฟังและเคารพการตัดสินใจของประชาชน ยอมรับชะตากรรมจากการตัดสินใจสวน
ทางกับประชาชน ภาพการอุ้มชู พายเรือให้พล.อ.ประยุทธ์นั่ง ไม่สนใจปัญหาเดือดร้อนความทุกข์ยากของประชาชน จะ
อยู่ในความทรงจ าของประชาชนอย่างยาวนาน เพ่ือให้เป็นหลักฐานชัด 

นายอนุสรณ์ กล่าวว่า ขอให้พรรคร่วมรัฐบาลด าเนินการยืนยัน 3 ข้อดังนี้ 1.พรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคควร
ออกมายืนยันว่าจะไม่ถอนตัวจากการร่วมรัฐบาล 2.พรรคพลังประชารัฐ ควรออกมายืนยันให้ชัดว่าจะเสนอชื่อพล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ในการเลือกตั้งครั้งหน้า 3.พรรคร่วมรัฐบาลควรออกมายืนยันจะสนับสนุน
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ในการเลือกตั้งครั้งหน้า การอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ก าลังจะเกิดขึ้น จะเป็น
การท าหน้าที่ครั้งส าคัญของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ส่วนจะมีอภิปรายรัฐมนตรีจากพรรคร่วมรัฐบาลด้วยหรือไม่นั้น จะหารือ
กันต่อไป ขอให้พรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรค จ าวันที่พวกท่านเชื่อมั่นพล.อ.ประยุทธ์ จ าวันที่ท้าทายประชาชนไว้ให้ดี เมื่อได้
ตัดสินใจแล้ว ต้องรอรับผลการตัดสินใจของประชาชนในวันเลือกตั้ง และก้มหน้ายอมรับผลนั้นให้ได้ 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/268090  
  

https://siamrath.co.th/n/268090
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210804/5ee5867bb92cd377b6b9c863106378b6bbf6ce0d57aae29a625ae2481dd65a3e.jpg?itok=LlBeJzf_
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3 สิงหาคม 2564 13:53 น. 
ซัด “ก้าวไกล” อย่าเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอ่ืนหลังลงมติ “งบกลาง” สวนทางกัน 
“ยุทธพงศ์” ไม่ทน!! ออกโรงซัดกลับ “ก้าวไกล” อย่าเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอ่ืน หลัง กมธ.งบฯ “พท.”ยกมือโหวต
เทงบตัดคืนเข้างบกลาง ชี้ช่วยแก้โควิด ยันไม่มีสมรู้ร่วมคิดรัฐบาล 
 

 
 

เมื่อวันที่ 3 ส.ค. ที่รัฐสภา นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย ในฐานะกรรมาธิการ 
(กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กล่าวว่า ที่ประชุม กมธ.
งบประมาณฯได้ปรับลดงบประมาณปี 2565 จ านวน 16,362 ล้านบาท ซึ่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา 144  ส.ส.และ กมธ.
งบประมาณฯ ไม่สามารถแปรญัตติเพ่ิมได้ และไม่สามารถไปมีส่วนได้เสียกับงบประมาณดังกล่าวได้ ส่วนมีกระแสข่าวว่า 
กมธ.ประมาณฯ ฝั่งพรรคเพ่ือไทยสมรู้ร่วมคิดกับพรรคพลังประชารัฐยกมือสนับสนุนให้งบประมาณปี 2565 ที่มีการปรับ
ลดงบประมาณได้ 16,362 ล้านบาทไปอยู่ในงบกลางทั้งหมด เพ่ือน าไปให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
และรมว.กลาโหมใช้นั้น ตนในฐานะตัวแทนฝั่งพรรคเพ่ือไทยขอชี้แจงว่า งบกลางนี้ ไม่ได้น าไปซื้ออาวุธหรือสร้างถนน
หรือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง แต่งบกลางที่ส านักงบประมาณขอมาตอนแรกคือ 5 หมื่นล้านบาทได้เขียนไว้ชัดเจนว่า “เป็น
ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” ซึ่งขอ
ถามว่าแล้วพรรคเพื่อไทยผิดอย่างไร อีกท้ังที่ผ่านมารัฐบาล และกระทรวงกลาโหม โดยกองทัพเรือได้ถอยเรื่องการจัดซื้อ
เรือด าน้ าล าที่ 2-3 ออกไปแล้ว เพราะเลือกท่ีจะน าเงินในส่วนนั้นไปช่วยแก้ไขปัญหาโควิด ตอนนี้ประชาชนก าลังอดยาก 
และการปรับลดงบประมาณครั้งนี้ ทุกอย่างในการปรับลดงบประมาณที่ทุกหน่วยงานเขายอมปรับลด เพราะต้องการน า
เงินไปแก้ไขปัญหาโควิด-19 

“ขอถามว่าการที่พรรคเพ่ือไทยไปยกมือให้น าเงิน 16,362 ล้านบาท ไปเยียวยาช่วยเหลือคนที่เป็นโควิด-19 
ถามว่าผิดอย่างไร และท าไมต้องเป็นงบกลาง ที่เขาบอกว่าเป็นเหมือนเช็คเปล่าเอาไปให้ พล.อ.ประยุทธ์ใช้ ผมถามว่า
วันนี้คนนอนดิ้นรอความตายอยู่ข้างถนน เพราะไม่มีคนไปช่วย คนอดยากอยู่แถวชายหาดพัทยารอคิวเป็นแถวเพ่ือรอ
อาหาร รอวัคซีน รอถังออกซิเจน และรอความตาย ถ้าไม่เอางบกลางที่ใช้ง่าย เพราะระเบียบในการเบิกจ่ายรวดเร็วควร
ใช้ในกรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน คุณจะไปผ่านกระบวนการงบประมาณหรือ เพราะชีวิตคนรอไม่ได้ นี่คือจุดยืนของพรรคเพ่ือ
ไทย ส่วนพรรคก้าวไกลจะเห็นต่างก็เป็นสิทธิ ซึ่งพรรคเพ่ือไทยเห็นว่าการช่วยเหลือชีวิตคนเป็นเรื่องส าคัญ และเงินงบ
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กลางส่วนนี้จะใช้ได้เฉพาะเรื่องโควิดเท่านั้น ถามว่านายกรัฐมนตรีจะเอาไปซื้ออาวุธหรือรถถังได้หรืออย่างไร ดังนั้นพรรค
ก้าวไกลอย่าพูดเอาดีใส่ตัว เอาชั่วใส่คนอ่ืน” นายยุทธพงศ์ กล่าว 

เมื่อถามว่า แต่ก็มีค าถามว่าเรามี พ.ร.ก.เงินกู้ 5 แสนล้านบาทในการแก้ไขปัญหาโควิด-19 อยู่แล้ว นายยุทธพงศ์ 
กล่าวว่า ถ้าเงินพอ ถามว่าท าไมยังต้องมีคนไปเข้าคิวรออาหาร เห็นคนนอนรอความตายข้างถนนหรือไม่ บางคนตายไป
หลายวันยังไม่มีรถไปรับศพ ซึ่งในขณะนี้เป็นช่วงล็อกดาวน์ คนไม่มีอาชีพและไม่มีอาหาร ความเป็นอยู่ของคนวันนี้ถ้ามี
การเยียวยาเหมือนปีที่แล้วคนก็ไม่ล าบากขนาดนี้ แต่ถามว่าวันนี้รัฐบาลมีเงินไปเยียวยาเหมือนปีที่แล้วหรือไม่ ท าไมเอา
เงินไปให้ พล.อ.ประยุทธ์ใช้ ก็เพราะตามหลักบริหารแล้วฝ่ายค้านไม่สามารถใช้เงินดังกล่าวได้ ทุกอย่างเป็นไปตามระบบ
ที่ต้องให้หัวหน้าฝ่ายบริหารใช้งบกลาง เพราะตนเคยเป็นรัฐมนตรีมาแล้ว ถามว่าจะไม่รู้เรื่องนี้ได้อย่างไร เราอย่ามาเล่น
การเมืองเลย เนื่องจากตอนนี้เราต้องน าเงินไปช่วยโควิด-19 แต่ถ้าน าไปใช้อย่างอ่ืนตนก็ไม่เห็นด้วย วันนี้วิกฤติชาติที่
ส าคัญที่สุดคือโควิด-19 

เมื่อถามว่า มีการมองว่าเป็นการเล่นการเมืองระหว่างพรรคพลังประชารัฐและพรรคเพ่ือไทย นายยุทธพงศ์ 
กล่าวว่า ถ้าพรรคเพ่ือไทยเล่นการเมืองแบบนั้น พรรคเพ่ือไทยก็จบ ที่ผ่านมามีข่าวหลายครั้งว่าพรรคเพ่ือไทยจะไปร่วม
รัฐบาล แต่พรรคเพ่ือไทยก็ปฏิเสธมาตลอด และเราจะก าลังจะยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
รายบุคคลในวันที่ 16 ส.ค.นี้ ถามว่าจะไปร่วมรัฐบาลได้อย่างไร และวันนี้เรามาเล่นการเมืองเรื่อเงิน16 ,362 ล้านบาท 
ตนถามว่าแล้วประชาชนรอได้หรือ เราจึงต้องไปเพ่ิมให้ในงบกลาง เพราะขณะนี้เงินกู้ 1 ล้านล้านบาทที่รัฐบาลกู้มาวันนี้
หมดแล้ว ส่วนเงินกู้ 5 แสนล้านบาทถามว่าเพียงพอหรือไม่ ดังนั้นมีเท่าไหร่พรรคเพ่ือไทยต้องช่วยประชาชนก่อน. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/119660/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/news/119660/
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3 สิงหาคม 2564 
'วิโรจน์' ซัดเดือด! เพื่อไทย 'คืนทรัพย์หัวหน้าโจร' 
 

 
 
'วิโรจน์' ซัดเดือด!เพื่อไทย เปรียบคืนทรัพย์หัวหน้าโจร หลังลงมือโหวตโอน16,362 ล้านบาทเข้างบกลาง 

หลังจากที่พรรคเพ่ือไทย น าโดยนายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา และเลขาธิการพรรคเพ่ือไทย 
ในฐานะรองประธานกรรมาธิการ (กมธ.) งบประมาณ 2565 ออกมาชี้แจงกรณีกมธ.งบประมาณ 2565 มีมติให้น าเงิน
งบประมาณที่ปรับลดจ านวน 16,362 ล้านบาทไปไว้ที่งบกลางเพ่ือให้รัฐบาลน าไปแก้ไขปัญหาโรคโควิด และช่วยเหลือ
ประชาชนอย่างทันท่วงทีเพราะสถานการณ์ก าลังวิกฤต หลังจากถูกพรรคก้าวไกลออกมาโจมตีว่าเล่นการเมืองมีนอกมีใน
กับพรรคพลังประชารัฐนั้น 

ล่าสุด นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.พรรคก้าวไกล ได้ทวีตข้อความผ่าน @wirojlak ว่า  ตัดดงบเรือด าน้ า 
จากนั้นก็ยกมือโหวตเอางบที่ตัดได้  ไปไว้ที่ งบกลางของ พล.อ.ประยุทธ์  แล้วก็บอกว่า เดี๋ยวจะตรวจสอบ  
พล.อ.ประยุทธ์ ให้ แล้วก็บอกอีกว่า จะอดทน อดกลั้น นินจาน่ะ จะต้องไม่ไขว่คว้าหาเหตุผลในการด ารงอยู่ของตัวเอง 
แต่ต้องใช้ชีวิตในฐานะเครื่องมือของแคว้นนั่นแหละ ที่ส าคัญสุด 

"ต้องต่อสู้กันแบบดุเดือด ยิงกันอุตลุด กว่าจะยึดเอาทรัพย์จากโจรลูกสมุนมาได้ พอตกกลางคืน ดันเอาทรัพย์ที่
ยึดได้ ไปคืนให้กับหัวหน้าโจร ซะงั้น เจ็บน่ะดีแล้ว มันเป็นสิ่งยืนยันว่า ยังไม่ตาย" 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/952682  
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/952682
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วันที่ 3 สิงหาคม 2564 - 15:17 น. 
‘ภูมิธรรม’ ชี้อย่าเอาการเมืองมาใช้จนเป็นอุปสรรคขวางการช่วยเหลือ ปชช. 
 

 
 
‘ภูมิธรรม’ ชี้อย่าเอาการเมืองมาใช้จนเป็นอุปสรรคขวางการช่วยเหลือ ปชช. อย่าให้ความยึดม่ันของตนเป็น
อุปสรรคท าลายความร่วมมือกัน เพราะหนทางข้างหน้ายังอีกยาวไกล 

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย (พท.) กล่าวว่า การแสดงความเห็น
วิจารณ์การตัดคืนงบประมาณไปสู่งบกลาง เพ่ือให้ รบ.หรือผู้มีอ านาจหน้าที่ไปใช้ เพ่ือแก้วิกฤตโควิดที่ก าลังรุนแรง กลับ
ถูกมองด้วยความแคลงใจจากบางส่วน ทั้งนี้ ตนอยากเสนออีกแง่มุมมองให้พิจารณามากกว่าโยนข้อหา กล่าวหาให้ร้าย
กัน เพราะจะเป็นการบั่นทอนการท างานร่วมกันโดยไม่จ าเป็น โดยวิกฤตที่สุดวันนี้คือ วิกฤตโควิด ชีวิต และความทุกข์
ประชาชนวันนี้ที่สุดจะกล่าว การเสนอรวมทรัพยากรไปให้ผู้มีหน้าที่แก้ปัญหาให้ประชาชนมิใช่เรื่องผิด ถ้ามีปัญหาเราคง
ต้องมาเล่นงานคนที่บกพร่องกันอีกครั้ง ไม่อยากให้เอาการเมืองมาใช้จนเป็นอุปสรรคที่ขวางความพยายามช่วยเหลือและ
แก้ไขปัญหาให้ประชาชน 

“ขอเสนอข้อคิดให้ผู้หวังดีต่อบ้านเมือง มีกันไม่มากนัก พยายามสงวนข้อแตกต่าง และร่วมมือกันให้มากขึ้น
น่าจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่า อย่าให้ความยึดมั่นของตน เป็นอุปสรรค ท าลายความร่วมมือกันของภาค
ประชาชนเลย เพราะหนทางข้างหน้ายังอีกยาวไกล ผมคิดอย่างนี้จริงๆ” นายภูมิธรรมกล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2865186  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/08/0048230498230234ds.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/08/0048230498230234ds.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2865186
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/08/0048230498230234ds.jpg
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 4 ส.ค. 2564 09:19    
‘อริย์ธัช’ ห่วงปม ‘ไฟเซอร์’ ซ้ าเติมวิกฤติศรัทธารัฐบาล แนะท าระบบกระจายให้โปร่งใส 
 

 
 
วันนี่(4 ส.ค.)นายอริย์ธัช ชาติอาริยะพงศ์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขตสวนหลวง พรรคกล้า กล่าวแสดงความเห็น 

ต่อการจัดสรรวัคซีนชนิด mRNA ยี่ห้อไฟเซอร์ ซึ่งได้รับการบริจาคจากสหรัฐว่า มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดการ
อย่างโปร่งใสเพราะเกี่ยวกับสถานการณ์วิกฤตศรัทธาของรัฐบาลที่ก าลังถูกตั้งค าถามอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งการจะ
ฝ่าฟันมรสุมโรคระบาดจ าเป็นต้องอาศัยความเชื่อม่ันและเชื่อใจในตัวผู้น าและรัฐบาลอย่างมาก 

“หลายครั้งเราก็อาจได้เห็นถึงความตั้งใจก็จริงของภาครัฐและคนท างาน แต่หลายกรณีสุดท้ายไปตายเพราะ
สื่อสารผิดพลาดก็มี เรื่องแบบนี้จึงกลายเป็นวิกฤตศรัทธาที่ต้องรีบกู้โดยเฉพาะเกี่ยวกับการบริหารจัดการวั คซีน อย่าง
กรณีล่าสุด ไม่ทันไรก็เกิดความกังขาว่าวัคซีนไฟเซอร์ที่เพ่ิงมาถึงล็อตนี้หายไป 30,000 โดสหรือไม่ พอมาผสมกับข่าวลือ
ข่าวแว่วว่ามีวีไอพีคนนั้นคนนี้ได้ฉีดแล้วก็กลายไปค าถามดังๆจากสังคมทันที เรื่องนี้พอเช็คไปแล้วพบว่าเป็นความ
คลาดเคลื่อนทางการสื่อสาร ซึ่งยอดวัคซีนที่แจ้งล่าสุดตรงกับทางสหรัฐ แต่เป็นผู้สื่อสารของเราเองที่พูดแบบตัวเลข
กลมๆเลยกลายเป็นความสับสนไป เรื่องนี้ต้องปรับปรุงอย่าให้เกิดบ่อยจนท าลายความเชื่อมั่นได้”นายอริย์ธัช กล่าว 

นายอริย์ธัช กล่าวต่อว่า เรื่องส าคัญที่รัฐบาลควรต้องรีบท าให้ชัดเจนเสียตั้งแต่ตอนนี้ก็คือต้องตอบค าถามสังคม
ให้ได้ว่าวัคซีนไฟเซอร์กว่า 1,500,000 จะไปอยู่บนแขนใครบ้าง เพราะเป็นค าถามจากประชาชนมาตลอด แน่นอนว่า 
700,000 โดส จะไปถึงบุคลากรด่านหน้า ตรงนี้ชัดเจนแล้ว เนื่องจากมีการสั่งให้เปิดเผยรายชื่อหมอพยาบาลและ
บุคลากรที่จะได้ฉีดวัคซีนรอบนี้ ประชาชนเองก็เข้าใจและยินยอมให้ด่านหน้ามีเกราะที่ดีทีสุดไปสู้กับเชื้อไวรัสร้าย ใน
ส่วนนี้จึงไม่ใช่ปัญหา 

“ปัญหาคือวัคซีนที่เหลือจะไปไหนต่อ ตรงนี้ยังคลุมเครือ ขณะนี้เท่าที่ทราบคือจะมีการจัดสรรในลักษณะโควต้า
ส่งไปหน่วยงานต่างๆตามยอดที่ขอมาจากนั้นก็จะน าไปจัดสรรให้กลุ่มที่จ าเป็น ซึ่งถ้าสังเกตให้ดีการจัดการส่วนนี้จะเห็น
แนวปฏิบัติที่แตกต่างจากการฉีดให้ด่านหน้าที่ต้องแจ้งยอดและชื่อกลุ่มเป้าหมายชัดเจน แต่พอเป็นวัคซีนที่จะจัดสรรไป
ส่วนงานอ่ืนกลับบอกให้แจ้งแค่ยอดกว้างๆโดยค่อยใส่ข้อมูลผู้ฉีดเข้ามาตามหลัง จึงต้องเรียนตรงๆว่า สังคมไทยเราเรื่อง
แบบนี้อ้าปากก็เห็นลิ้นไก่ เพราะเวลาอยากได้หลักฐานย้อนหลังแบบไหนให้ตรงกับเหตุผลขอการสนับสนุนก็ท าได้ทั้งนั้น 
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ไม่ว่าจะงบประมาณต่างๆหรือการกระจายวัคซีนแบบนี้ พอให้แสดงเอกสารภายหลังก็ปั้นชื่อปั้นแสดงความจ าเป็นมาได้
หมด เพ่ือท าให้ถูกต้องตามระเบียบราชการและกฎหมายทุกอย่าง แต่ถามผลลัพธ์ว่าวัคซีนจะตรงกลุ่มเป้าหมายหรือมี
ผลสัมฤทธิ์สร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริงหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่อง นี่จึงเป็นระบบที่ไม่ต้องพูดเยอะ เพราะเป็นเรื่องที่รู้กันดีแก่
ใจคนไทยเราที่รู้เช่นเห็นชาติกันมานาน” 

นายอริย์ธัช ยังกล่าวต่อว่า หากจะให้การจัดการวัคซีนไฟเซอร์ครั้งนี้เป็นการจัดการเพ่ือแก้ปัญหาจริงๆ ทั้งใน
ด้านโควิดเและด้านวิกฤตศรัทธา รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ควรใช้วิธีที่ชัดเจนโปร่งใส ตรวจสอบรายชื่อได้ตั้งแต่
แรกว่าใครจะได้บ้างดีกว่า ทั้งนี้ขอเป็นก าลังใจให้ทุกฝ่ายแก้ปัญหานี้ได้จริงๆ แต่ถ้าการกระจายวัคซีนล็อตนี้ยังพังอีก 
วิกฤตศรัทธาที่รออยู่ครั้งต่อไปก็คงยากจะแก้ได้อีกซึ่งไม่เป็นผลดีต่อทั้งรัฐบาลเองและการแก้ปัญหาในภาพรวม 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000076135  
 
  

https://mgronline.com/politics/detail/9640000076135


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

17 

 

 
4 สิงหาคม 2564 
'สุทิน' รับยังมีปัญหา ปม 'แก้ รธน.' เติมจากเนื้อหารับหลักการ - ถกให้จบวันนี้ 
 

 
 
กมธ.แก้รธน. นัดถกกรอรบแก้ไขรธน. เติมเนื้อหาจากร่างที่รับหลักการ ต้องท าให้เสร็จ ก่อนเดินหน้าพิจารณา 48 
ค าแปรญัตติ -ท างานให้เสร็จภายใน4นัดประชุม 
       นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย ฐานะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่..) แก้ไขเพ่ิมเเติม มาตรา 83 และมาตรา 91 ว่าด้วยระบบเลือกตั้ง ให้สัมภาษณ์ก่อนการเข้า
ประชุมกมธ.ฯ ว่า ที่ประชุมจะเริ่มหารือต่อการน าข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พิจารณาต่อการพิจารณาแก้ไขเนื้อหาใน
ชั้นกมธ.ฯ ว่าสามารถท าได้ในขอบเขตไหน และจะท าให้การแก้ไขระบบเลือกตั้งมีความสมบูรณ์หรือไม่ ทั้งนี้เชื่อว่าจะใช้
เวลาพูดคุยพอสมควร เพราะมีบางพรรคเห็นว่าไม่สามารถแก้ไขเพ่ิมเติม ได้จากเนื้อหาที่รัฐสภาลงมติรับหลักการ และมี
บางพรรคเห็นว่าสามารถท าได้ เพราะเนื้อหาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชาธิปัตย์ยังไม่สมบูรณ์ ทั้งนี้หากกรณี
ดังกล่าว ที่ประชุมเห็นร่วมกันว่าเดินหน้าได้ จะเข้าสู่การพิจารณาค าแปรญัตติ ทั้งหมด 48 ค าแปรญัตติทันที 

“เนื่องจากค าแปรญัตติที่มีจ านวนมาก จึงมีข้อเสนอให้ตั้งคณะท างานชุดเล็ก เพ่ือพิจารณา ทั้งนี้กรอบการ
พิจารณาของกมธ.ฯ จะใช้การประชุมอีก 4 ครั้ง เพ่ือท างานให้แล้วเสร็จ หลังจากท่ีก่อนหน้านั้นไม่สามารถประชุมได้ ถึง 
3 สัปดาห์ เพราะสถานการณ์ระบาดของโควิด-19” นายสุทิน กล่าว. 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/952749  
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4 สิงหาคม 2564 09:57 น.   
"ราเมศ" เผย ปชป. ยังตามติดแก้ รธน. พร้อมแสวงหาแนวร่วมในทิศทางเดียวกัน 
 

 
 

เมื่อวันที่ 4 ส.ค.นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่อยู่ใน
ชั้นคณะกรรมาธิการว่า การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญยังคงเดินหน้าตามกระบวนการที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้คืออยู่ในชั้น
การพิจารณา ก็ยังคงติดตามและท างานในชั้นคณะกรรมาธิการอย่างเต็มที่ ทั้งการแสวงหาแนวร่วม พูดคุยเพ่ือให้
กรรมาธิการมีความเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งคาดว่าเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นก็จะมีการประชุมพรรคเพ่ือพูดคุย
เรื่องการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ เหตุเพราะมีสมาชิกรัฐสภายื่นค าแปรญัตติมาหลายคน ก็มีความจ าเป็นต้องพูดคุยท า
ความเข้าใจกับ ส.ส.ของพรรคเพ่ือให้ได้ทราบว่าทิศทางของกรรมาธิการจะเป็นไปในทิศทางใดในเรื่องโครงสร้างระบบ
เลือกตั้งทั้งหมด วันนี้ก็จะมีการประชุมคณะกรรมาธิการในส่วนของการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ เพ่ือก าหนดกรอบการ
พิจารณาให้มีประสิทธิภาพ ในส่วนของพรรคเชื่อว่าจะมีการพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญทันในสมัยประชุมนี้ การ
แก้ไขรัฐธรรมนูญพรรคได้มีจุดยืนชัดเจนเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมให้รัฐธรรมนูญมีความเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น ภายใต้
หลักการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่วนการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแล้วจะมี
การยุบสภาหรือไม่คงไม่สามารถตอบได้เพราะเป็นเรื่องของอนาคตและเป็นอ านาจของนายกรัฐมนตรี 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/268084  
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4 สิงหาคม 2564 
'ประธานวิปฝ่ายค้าน' ปัดฮั้ว 'พปชร.' รับมีปัญหากับ 'ก้าวไกล' แต่ยังท างานร่วมกันได้ 

 
 

สุทิน คลังแสง ยอมรับมีปัญหากับ ก้าวไกล ปมโยกงบปรับลด 1.6หม่ืนล้าน ให้งบกลาง ชี้แค่มองคนละมุม ม่ันใจ
เดินหน้าเปิดศึกซักฟอกร่วมกันได้ 
      นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย ฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน 
(วิป รัฐบาล) กล่าวต่อประเด็นที่มีความขัดแย้งกับพรรคก้าวไกล ในเรื่องการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ว่า เชื่อว่าไม่มีปัญหาต่อการท างานร่วมกัน ทั้งนี้ในส่วนของ
งบประมาณนั้น เป็นเพียงการมองต่างมุม แต่ทุกฝ่ายมองที่ประโยชน์ของประชาชนและประเทศเหมือนกัน โดยมีฝ่ายที่
มองว่าเป็นบริบทใหม่ที่ควรน างบประมาณไว้ที่งบกลาง แต่ฝ่ายหนึ่งมองว่าไม่ใช่เรื่องดี แต่ทั้งหมดมีเป้าหมายที่ประชาชน 
ส่วนจุดยืนของพรรคเพื่อไทยนั้นที่ผ่านมาไม่ได้เห็นด้วยกับรัฐบาลทุกเรื่อง เกือบ 90% ที่ต่อสู้และฟาดฟันกับรัฐบาล จนมี
ความขัดแย้งและมองหน้าไม่ติด โดยเฉพาะงบกระทรวงกลาโหม ที่เป็นกล่องดวงใจของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม 
         “ยอมรับว่ามีที่เห็นตรงกันคือ งบกลาง เท่านั้น ดังนั้นขอให้ความเป็นธรรมกับพรรคเพ่ือไทยด้วย เพราะพรรค
ไม่ได้มีจุดยืนร่วมมือหรือเห็นดีเห็นงามกับรัฐบาล แต่อะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชนต้องท า  ไม่ใช่สู้กัน ผมเชื่อว่าสัก
พักเขาจะเข้าใจและร่วมกันท างาน ในการขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ” นายสุทิน กล่าว 
      นายสุทิน กล่าวด้วยว่าตนเชื่อว่าไม่มีความกังวล ต่อการท างานร่วมกันในการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรรัฐบ าล 
เพราะที่ผ่านมาเคยมีบรรยากาสแบบนี้ขึ้นในพรรคร่วมฝ่ายค้าน เพราะด้วยจุดยืนและวัยที่ต่างกัน บางเรื่องเห็นตรงกัน
ท างานร่วมกันได้ แต่การอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นหน้าที่ของทุกคน 
      “ผมยืนยันว่าไม่มีฮ้ัวกันกับพรรคพลังประชารัฐ แน่นอน แต่บังเอิญเป็นพรรคใหญ่เหมือนกัน ที่บังเอิญจะเห็นตรงกัน 
เช่น ระบบเลือกตั้ง หรือ งบประมาณ ที่เห็นว่าการจัดงบกลาง ท ามาแล้วหลายปี และเกิดขึ้นหลังจากท่ีมีรัฐธรรมนูญ 
2560 อย่างไรก็ดีผมยืนยันว่าไม่มีฮ้ัวกันแน่นอน มีแต่การวางแผนสู้กัน ส่วนที่หลายฝ่ายประเมินว่า คือการจับมือฮ้ัวกัน
หลังเลือกตั้ง ยังเป็นเรื่องไกลมาก เพราะไม่รู้ว่าจะมีปัจจัยอะไรเกิดข้ึนบ้าง” นายสุทิน กล่าว 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/952768  
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วันที่ 4 สิงหาคม 2564 - 11:25 น. 
‘ไพบูลย์’ ม่ันใจแก้ รธน. รื้อระบบเลือกตั้งไม่ล่ม เชื่อ รบ. อยู่ครบเทอม ม็อบกระจิ๊บกระจ้อยไล่ไม่ได้ 
 

 
 
“ไพบูลย์” ม่ันใจแก้รธน.รื้อระบบเลือกตั้งไม่ล่ม คาดเสร็จทันสมัยประชุมนี้ เดินหน้าแก้กฎหมายลูกต่อสมัยหน้า เชื่อ
รัฐบาลอยู่ครบเทอม ม็อบกระจิ๊บกระจ้อยไล่ไม่ได้หรอก 

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 4 สิงหาคม ที่รัฐสภา นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พป
ชร.) ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่…) แก้ไขมาตรา 
83 และมาตรา 91 ว่าด้วยระบบเลือกตั้ง กล่าวถึงกรณีที่ยังมีข้อถกเถียงเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระแรก ว่า การ
ประชุมวันนี้จะมีการเสนอที่ประชุมตามข้อบังคับรัฐสภาข้อที่ 124 ซึ่งมีความชัดเจนอยู่แล้วว่าการที่จะขอแปรญัตติมาใน
เรื่องที่เป็นไปตามหลักการสามารถท าได้ โดยเฉพาะเรื่องแบ่งเขตการเลือกตั้งและการใช้บัตรสองใบรวมถึงยังมีเรื่องที่
เกี่ยวเนื่อง ซึ่งตามหลักการสามารถท าได้เพราะข้อบังคับรัฐสภาข้อที่ 124 มีความชัดเจนอยู่แล้วและเมื่อมีผู้แปรญัตติมา
ก็ถือเป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละคน ในส่วนของ กมธ.ก็มีหน้าที่อย่างเดียวคือ น าค าแปรญัตติไปพิจารณาว่าจะเห็นชอบหรือไม่
เห็นชอบในค าแปรญัตติเหล่านั้น ส่วนการพิจารณาข้อบังคับที่มีฝ่ายโต้แย้งหากมีปัญหาที่ต้องตีความก็ต้องเป็นไปตาม
ข้อบังคับข้อที่ 151 ที่เป็นอ านาจของรัฐสภาไม่ใช่เป็นอ านาจของ กมธ. โดยสมาชิที่มีความสงสัยจะต้องเข้าชื่อกันไม่น้อย
กว่า 40 คนจากนั้นก็ยื่นเรื่องต่อประธานรัฐสภาเพ่ือพิจารณาในที่ประชุม หากเสียงที่ประชุมเกินกึ่งหนึ่งของเท่าที่มีที่มีผู้
ไม่เห็นด้วยและเห็นด้วยที่สุดแล้วแต่ตีความก็ถือว่าจะเป็นไปตามนั้น แต่ในชั้นกมธ.จะมาตีความข้อบังคับเองนั้นท าไม่ได้ 
เพราะจะถือเป็นการก้าวล่วงอ านาจของรัฐสภาและเราจะไปตัดสิทธิ์ของผู้แปรญัตติโดยพลการไม่ได้ 

นายไพบูลย์ กล่าวต่อว่า ส่วนค าขอแปรญัตติที่มีกว่า 40 ฉบับนั้นก็ต้องมอบหมายให้มีคณะอนุ กมธ. หรือ
คณะท างานก็สุดแล้วแต่ ซึ่งจะต้องไปรวบรวมแล้วพิจารณาแล้วเสนอมา ถือเป็นเรื่องที่ท ากันมาปกติ ทั้งนี้ตนมองว่าการ
ตั้งอนุ กมธ.ถือเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและวุ่นวายเพราะการประชุมต้องมีเบี้ยประชุม ทั้งท่ีทุกคนมีจิตเสียสละในการท างานอยู่
แล้ว เชื่อว่าหากตั้งเป็นคณะท างานก็สามารถด าเนินการได้รวมทั้งตอนนี้มีสถานการณ์โควิดแต่เราก็ตระหนักกันดีว่ า
มาตรการที่ให้ท างานที่บ้านหรืองานออนไลน์ต่างๆ แต่เรื่องการพิจารณากฎหมายไม่สามารถท าได้ ซึ่งการประชุมครั้งนี้
ตนก็ไม่อยากประชุมแต่ว่ามีความจ าเป็น และทุกคนก็ได้รับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วโดยมีการป้องกันกันอย่างเต็มที่ 
และเราตระหนักในหน้าที่การเป็นสมาชิกรัฐสภา 
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เมื่อถามว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ ปมปัญหาที่เกิดขึ้นจะไม่เป็นเหตุท าให้การแก้รับเลือกตั้งสูญเปล่าใช่
หรือไม่ นายไพบูลย์ กล่าวว่า ทุกอย่างเป็นไปตามรัฐธรรมนูญตนมั่นใจว่าไม่มีปัญหาซึ่งการแก้ไขครั้งนี้เป็นการแก้ไขราย
มาตรา ไม่ได้มีปัญหาและไม่ได้เป็นการแก้ประเด็นที่ไปเกี่ยวเนื่องกับรัฐธรรมนูญมาตรา 256 ดังนั้นก็ไม่ต้องไปท า
ประชามติเชื่อว่าปัญหาน้อยและมีประเด็นเดียวที่เกี่ยวกับระบบเลือกตั้ง ซึ่งเราพยายามกระชับเวลาแต่ไม่ใช่เป็นการรวบ
รัดและไม่ใช่ว่าจะให้ใครไปเตะถ่วงหรือยืดเยื้อ ใช้เกณฑ์การเมืองต่างๆ ซึ่งกมธ.จะด าเนินการตามข้อบังคับที่เขียนไว้วา
ต้องท างานให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

เมื่อถามว่าตามไทม์ไลน์แล้วในวาระ 3 จะเสร็จทันสมัยประชุมนี้หรือไม่ นายไพบูลย์ กล่าวว่า ตนคิดว่าทันใน
วาระ 3 คือก่อนวันที่ 18 กันยายน จะพิจารณาเสร็จในวาระ 3 จากนั้นสามารถน าขึ้นทูลเกล้าฯ และเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่
น่าจะมีประเด็นไปส่งศาลรัฐธรรมนูญได้ เพราะเป็นเรื่องที่เสนอในการประชุมสภาเพ่ือตีความในข้อบังคับเท่านั้น เว้นแต่
ฝ่ายที่ไม่อยากให้แก้ระบบเลือกตั้งและเสียผลประโยชน์ก็จะพยายามขัดขวางทุกวิถีทาง ถามว่าคิดว่าคนอ่ืนไม่รู้หรือ ว่า
ตัวเองจะพยายามขัดขวางอย่างไร ยืนยันว่าเรื่องนี้ขัดขวางไม่ได้เพราะเราตามรัฐธรรมนูญ ส่วนจะเป็นใครที่ขัดขวาง
ขอให้ไปดูกันในสภา ตนเป็นประชาธิปไตยจริงๆ แต่บางคนที่อ้างว่าเป็นประชาธิปไตย ถามว่าเป็นประชาธิปไตยจริง
หรือไม่ เราไม่ใช่เสียงข้างมากลากไปเพราะพูดกันด้วยเหตุผลและท าตามรัฐธรรมนูญทุกประการทั้งนี้หากพิจารณาผ่าน
วาระ 3 แล้วก็จะมีการยื่นแก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การเลือกตั้งและพ.ร.บ.พรรคการเมือง ซึ่งจะอยู่ในช่วงปลาย
เดือนกันยายน จากนั้นต้องด าเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา 77 เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและคาดว่าจะบรรจุเข้าสู่
ขั้นตอนการพิจารณาของรัฐสภาได้ในสมัยประชุมต่อไป คือประมาณเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคม 

เมื่อถามว่ามีการคาดว่าเมื่อกฎหมายลูกเสร็จสิ้นจะมีโอกาสในการยุบสภาหรือนายกฯ ลาออกจากต าแหน่ง นาย
ไพบูลย์ กล่าวว่า เป็นคนละเรื่องเพราะการยุบสภาอยู่อีกสถานการณ์หนึ่งและอีกเหตุผลหนึ่งที่จะเกิดขึ้ น ไม่ได้มีเขียนไว้
ว่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

ถามย้ าว่าแต่มีการมองว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้เพ่ือรองรับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ นายไพบูลย์ 
กล่าวว่า ในเร็ววันนี้คือปี 2566 ที่รัฐบาลจะครบวาระซึ่งรัฐบาลก็ต้องท าหน้าที่ให้ครบวาระ ส่วนการเรียกร้องต่างๆ ก็
เป็นฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลที่อยากให้พวกตนเองได้เป็นรัฐบาล ถามว่าคนที่มาเรียกร้องนั้นมีกี่คน ท าไมไม่เคารพเสียงของ
คนหลายสิบล้านคน ดังนั้นขอให้รอการเลือกตั้งเพ่ือมาพิสูจน์กัน ท าไมเสียงของคนนั้นคนนี้จะต้องมีความส าคัญมากกว่า
เสียงของประชาชนทั่วไปเสมอ เพราะต่างคนต่างก็มีเสียงเท่ากัน ใครจะเสียงใหญ่กว่ากันไม่ได้และยิ่งบางคนไปแอบอ้าง
เป็นเพ่ือนลูกสาวนายกฯ ใช้อภิสิทธิ์เรียกร้องต่างๆ เพ่ือให้เสียงดังกว่าชาวบ้านและประชาชนคนอ่ืน บุคคลเหล่านั้นถือ
เป็นอภิสิทธิ์ชนไม่ใช่นักประชาธิปไตยที่จะต้องค านึงถึงความเท่าเทียมกันและมีเสียงเท่ากันคือ 1 เสียงรวมถึงเคารพเสียง
ของคนอ่ืนด้วย 

เมื่อถามว่ามีการมองว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะราบรื่นหากผู้มีอ านาจเอาด้วยเพ่ือเตรียมปูทางสู่อ านาจใหม่ใน
อนาคต นายไพบูลย์ กล่าวว่า ถ้าผู้มีอ านาจหมายถึงสมาชิกรัฐสภาก็ถือว่าใช่เพราะมีอ านาจตามรัฐธรรมนูญ ถ้าสมาชิก
รัฐสภาเห็นด้วยการแก้ไขก็ผ่านและบังคับใช้ต่อไป ถามต่อว่าแต่ถ้าผู้มีอ านาจหมายถึงคสช.หรือฝ่ายบริหาร นายไพบูลย์ 
กล่าวว่า รัฐธรรมนูญไม่ได้ให้อ านาจเขาไว้ เพราะอ านาจเป็นของสมาชิกรัฐสภาที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติเท่านั้น 

เมื่อถามว่าการออกมาชุมนุมของกลุ่มต่างๆ ในตอนนี้เป็นจ านวนมาก รัฐบาลจะอยู่ครบเทอมหรือไม่ นาย
ไพบูลย์ กล่าวว่า ไม่ได้มีการเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญว่าคนออกมาชุมนุมแล้วเราจะต้องท าตาม ซึ่งมันไม่มีผลอะไร แต่คนที่
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ออกมาชุมนุมต่างหากควรจะตระหนักไม่ท าผิดกฎหมาย ทั้งนี้เท่าท่ีตนผ่านการชุมนุมมามากไม่เคยเห็นการชุมนุมอะไรที่
กระจิ๊บกระจ้อยขนาดนี้ ซึ่งตนก็เคารพสิทธิ์ทุกสิทธิ์ แต่หากจะมีการพูดอะไรก็ต้องเคารพสิทธิ์ของตนด้วย เพราะหนึ่ง
เสียงของตนคือไม่เห็นด้วยกับเขา เพราะทุกคนมีเสียงเท่ากัน เราเป็นประชาชนคนไทยต่างคนต่างมีหนึ่งเสียงเท่ากัน ไม่มี
ใครใหญ่กว่าใคร 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2866402  
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วันที่ 4 สิงหาคม 2564 - 11:05 น. 
“สุทิน” เผย กมธ. แก้ รธน. ถกข้อบังคับรัฐสภา 124 ก่อนเดินหน้าวาระแรก 
 

 
 
“สุทิน” เผย กมธ.แก้รธน. ถกข้อบังคับรัฐสภา 124 ก่อนเดินหน้าวาระแรก เชื่อเดินหน้าต่อได้ บอกจะจบอย่างไร
เป็นอีกเรื่อง 

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 4 สิงหาคม ที่รัฐสภา นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย (พท.) ใน
ฐานะคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่…) แก้ไขมาตรา 83 และมาตรา 91 
ว่าด้วยระบบเลือกตั้ง กล่าวถึงการประชุมในวันนี้ว่า เป็นการประชุมวาระแรกเพ่ือพิจารณาตามข้อบังคับรัฐสภาข้อที่ 
124 โดยจะน ามาวิเคราะห์และตีความร่วมกันให้ได้ข้อยุติ เพราะโจทย์ตอนนี้ยังมีความเห็นต่างกันว่าการพิจารณาในชั้น
แปรญัตติจะท าได้หรือไม่และจะท าให้ระบบการเลือกตั้งใหม่สมบูรณ์หรือไม่ เนื่องจากหลายคนมีความเห็นว่าร่างที่ผ่าน
มาฉบับนี้ของพรรคประชาธิปัตย์มีความไม่สมบูรณ์ ถ้าจะท าให้สมบูรณ์บางฝ่ายบอกว่าท าไม่ได้ แต่บางฝ่ายบอกว่าท าได้ 
ดังนั้นค าตอบจะอยู่ที่ข้อบังคับรัฐสภาในข้อที่ 124 ว่าจะสามารถเดินหน้าได้หรือไม่ ถ้าสรุปแล้วสามารถเดินหน้าได้ก็เข้า
สู่การพิจารณาค าแปรญัตติเลย ในวันนี้ที่มี 48 ค าแปรญัตติซึ่งถือว่ามีมากพอสมควร ดังนั้นนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.
บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะประธาน กมธ. ที่มีด าริจะตั้งคณะท างานขึ้นมา ทั้ง นี้ขึ้นอยู่กับที่
ประชุมจะยินยอมให้ตั้งหรือไม่ หากดูแล้วเชื่อว่าการท างานของกมธ.ฯ ก็คงจะเดินหน้าต่อไปได้ ส่วนจะจบอย่างไรก็เป็น
อีกเรื่องหนึ่ง 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2866336 
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วันที่ 4 สิงหาคม 2564 - 11:21 น. 
ถกแก้ รธน. นัดแรก เดือด ‘ธีรัจชัย’ โวยล่ัน ถูกประธานปิดปากไม่ให้แสดงความเห็น 
 

 
 
ถกแก้รธน.นัดแรก เดือด ‘ธีรจัชัย’ โวยล่ัน ถูกประธานปิดปากไม่ให้แสดงความเห็น ‘ไพบูลย์’ ขู่ไล่ออกจากห้อง 
สุดท้าย ‘ชินวรณ์’ สงบศึก 

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 4 สิงหาคม ที่รัฐสภา มีการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง
รัฐธรรมนูญ (ฉบับที่…) พ.ศ…. แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 83 และ มาตรา 91 ว่าด้วยระบบเลือกตั้ง รัฐสภา ที่มีนายไพบูลย์ นิติ
ตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะประธานกมธ.ฯ เป็นประธานการะชุม โดยที่ประชุมมี
มาตราการเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยจัดให้กมธ.นั่งเว้นระยะห่าง มีแอลกอฮอล์ ให้ทุกที่นั่ง และจัดชุด
ตรวจ Rapid Antigen test ไว้หน้าห้องประชุม กว่า 10 ชดุ ส าหรับกมธ.ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดและคิดว่าตนเองมี
ความเสียง ซึ่งก่อนเข้าห้องประชุมยังไม่มีกมธ.คนใดขอชุดตรวจเลยโดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายไพบูลย์ ได้แจ้งว่ามี
ทั้งหมด 48 ค าแปรญัตติ และมีผู้แปรญัตติทั้งหมด 54 คน แบ่งเป็นส.ส.50 และส.ว. 4 คน 

จากนั้นเริ่มเข้าสู่การพิจารณาทันที่โดยนายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล (ก.ก.) ในฐานะ
กมธ.ฯ ได้ทักท้วงเรื่องการแก้ไขระบบเลือกตั้งเกินกว่ามาตราที่รับหลักการมา จะกระท าการขัดข้อบังคับข้อที่ 124 ท าให้
นายไพบูลpN เบรกว่าขอให้พิจารณาไปตามวาระการประชุม ท าให้นายธีรัจชัยไม่พอใจและพูดเสียงดังลั่นห้องประชุม ดัง
ถึงขนาดลอดห้องประชุมออก โวยวายว่า “ประธานปิดปาก ไม่ให้ผมแสดงความคิดเห็น คุณเป็นประธานต้องท างานเป็น
กลาง ไม่ใช่ขัดขวางไม่ให้เสนอความคิดเห็น” 

แต่นายไพบูลย์ ก็ยังย้ าว่าให้ด าเนินการไปตามระเบียบวาระ และหากนายธีรัจชัย ยังไม่หยุดโวยวาย ตนจะใช้
อ านาจประธานเชิญออกจากห้องประชุม จนนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) 
ในฐานะรองประธานกมธ.ฯ ต้องแทรกเข้ามา ท าให้นายธีรัจชัย ยอมพร้อมกล่าวว่า ถ้าจะใช้อ านาจแบบนี้ ตนหยุดก็ได้ 
จากนั้นที่ประชุมก็เดินหน้าไปตามระเบียบวาระ 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2866403 
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04 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 07:20 น.    
โธ่!สหายอ้วนยกก้นบอกฝ่ายประชาธิปไตยฟัดกันเองท าลุงตู่หัวเราะร่วน 
 

 
 

4 ส.ค.2564 -  นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย (พท.) โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเองเมื่อช่วงค่ า
วันที่ 3 ส.ค.ว่า ช่วงสองวันนี้ความเห็นต่างทางการเมืองมีมาก และหลากหลายจริงๆ อันที่จริงความแตกต่างที่เกิดขึ้น 
ควรจะเป็นเรื่องดี เพราะท าให้สาธารณชนได้รับทราบข้อมูลต่างๆ อย่างเปิดเผยเเละชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์
ต่อการรับรู้ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย เมื่อวานนี้และวันนี้ทั้งวันมีข้อถกเถียงในเรื่องของการใช้งบประมาณ 
แต่แปลกฝ่ายที่เป็นปัญหา และควรได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งนี้น่าจะเป็นรัฐบาล และนายกรัฐมนตรีที่ประชาชน
ไม่ยอมรับ ซึ่งควรเป็นเป้าหมาย การถูกวิจารณ์ท่ีรุนแรง แต่กลับรอด กลับกลายเป็นฝ่ายประชาธิปไตย รุมถล่มใส่กันเอง 
กล่าวหากันว่า ฝ่ายหนึ่งแย่และบกพร่อง แต่อีกฝ่ายดีและถูกต้องมากกว่า 

งานนี้ขยายความขัดแย้งในฝ่ายประชาธิปไตยได้มีประสิทธิภาพอย่างมากโดยไม่รู้ตัว ในขณะที่รัฐบาล ซึ่งเป็นต้น
ตอของความขัดแย้ง ครั้งนี้ลอยตัว และรอดตัวไปอย่างสบายๆ งานนี้ อยากเชิญชวนให้ คิด ฝ่ายประชาธิปไตย ลอง
ไตร่ตรองถึงผลเสียที่จะได้รับ หากไม่มองให้เห็นภาพรวม และทิศทางความร่วมมือกันในอนาคต คิดแต่ ประเด็นเฉพาะ
แบบแยกส่วน ก็จะมีเรื่องให้บั่นทอนความเข้มแข็งของขบวนประชาธิปไตยไปเรื่อยๆ  

คาดว่าจะมีเรื่องให้ต้องขัดแย้งถกเถียงกันใหม่อีกครั้ง เพราะเห็นทวีตเตอร์ของ คนก้าวไกลบางคน เริ่มออกมา
ตั้งค าถามน าร่องว่าการพิจารณาแก้ไข รธน.ที่ กมธ.วิสามัญแก้ไขรธน.ของสภาฯ ก าลังท างาน เพ่ือจะผลักดัน แก้ไขให้
แล้วเสร็จโดยเร็ว ท าท่าจะมีประเด็นปัญหาให้ถกเถียงโต้แย้งกันต่อ บอกกันไว้ตรงนี้ เรื่องนี้คงจะเป็นประเด็นขัดแย้งใหม่
อีกเรื่องหนึ่ง เพราะก้าวไกลและเพ่ือไทยมีความคิดเห็นแตกต่างกัน ในเรื่องการแก้ไข รธน. ก้าวไกล ชอบบัตรใบเดียว
ตาม รธน.60 ของ คสช. ต่างกับเพ่ือไทยชอบบัตร 2 ใบ ตาม รธน.40  ยังไงๆ ก็เห็นแตกต่างกันแน่นอน หวังว่าจะไม่มีข้อ
กล่าวหา หรือมีเรื่องให้ขัดแย้ง ปวดหัวกันต่อ นายกฯลุงตู่ คงจะนั่งหัวเราะสบายใจไป 

 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/112132  
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/112132
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4 สิงหาคม 2564 08:50 น.   
'ศรีสุวรรณ' จ่อร้อง ป.ป.ช. สอบจริยธรรมร้ายแรง "เสรีพิศุทธ์" พ่วงกรณี IRPC ยึดครองท่ีดิน 
 

 
 

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ในวันพฤหัสที่ 5 ส.ค.64นี้
เวลา 10.00 น. สมาคมฯจะเดินทางไปยื่นค าร้องต่อ ป.ป.ช. เพ่ือขอให้ไต่สวนและมีความเห็นกรณีศาลปกครองสูงสุด
พิพากษายกฟ้องในคดีที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ขอเพิกถอนค าสั่งอธิบดีกรมเจ้าท่าที่ให้รื้อถอนสิ่งล่วงล้ าล าน้ าใน
แม่น้ าแควน้อย อันเข้าข่ายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่ 

ทั้งนี้สืบเนื่องจาก พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กระท าการทิ้งหิน ดิน ล่วงล้ าล าน้ าแควน้อยเกินกว่าแนวเขตที่ดินของตน
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ตาม ม.119 แห่ง พรบ.เดินเรือในน่านน้ าไทย 2456 พร้อมกับมีการปลูกต้นไม้ท าเป็น
สวนหย่อมและท าทางเท้าปูด้วยแผ่นหิน อันเป็นการปลูกสร้างสิ่งอ่ืนใดล่วงล้ าเข้าไปในน้ า ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติ
ของแผ่นดิน ตั้งแต่ปี 2551 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นอ านาจโดยชอบตาม ม.118 ทวิ แห่งกฎหมายเดียวกันที่กรม
เจ้าท่าใช้อ านาจโดยชอบสั่งให้พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ รื้อถอนสิ่งล่วงล้ าในแม่น้ าแควน้อยออกไปภายใน 30 วัน ซึ่งค า
พิพากษาดังกล่าวถึงท่ีสุดแล้ว 

การกระท าของพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ซึ่งเป็น ส.ส.และ หน.พรรคการเมือง จึงอาจเข้าข่ายฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง เฉกเช่นเดียวกันกับกรณีของ ส.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
ไทยจึงร้องเรียนขอให้ ป.ป.ช.ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และมีมติส่งเรื่องไปยังศาลฎีกา และขอให้หยุดปฏิบัติหน้าที่
เช่นเดียวกันต่อไปด้วย 

ส่วนอีกค าร้องหนึ่ง เป็นเรื่องที่บริษัท IRPC ได้ยึดถือ ครอบครองที่ดินของประชาชนกว่า 22 ไร่ในเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมของตนในจังหวัดระยอง ทั้งๆที่สภาต าบลบ้านแลง อ.เมือง จ.ระยอง ได้มีมติโดยชอบแล้ว แต่
กลับไม่ยินยอมให้กรมที่ดินเข้าไปตรวจสอบเพ่ือรังวัดสอบแนวเขต ตามค าบัญชาของนายกรัฐมนตรี อันมีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานทั้งกระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลัง และกระทรวงมหาดไทย ซึ่งอาจเข้าข่ายการละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ ตาม ปอ.157 และหรือการทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ จึงจ าเป็นต้อง
ร้องเรียนให้ ป.ป.ช.ได้ไต่สวนและวินิจฉัยเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไป นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/268055  
  

https://siamrath.co.th/n/268055
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210804/5e3d2b85b4145646e3d25b219d496e8892e38ccfa9c088dfa584d49220274530.jpg?itok=yk1OL19P
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วันที่ 3 สิงหาคม 2564 - 14:36 น. 
อภิสิทธิ์ 57 ปี บทบาทและสถานะ “ตัวเลือก” ในวิกฤต “ประยุทธ์” 
 

 
 

3 สิงหาคม 2564 “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” อดีตนายกรัฐมนตรี มีอายุครบรอบ 57 ปี เป็นการฉลองครบรอบ 
วันเกิดที่ไม่มีช่อดอกไม้-ไม่มีค าอวยพรจากผู้มีอ านาจในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  

ตลอดเส้นทางการเมือง 27 ปี “อภิสิทธิ์” แจ้งเกิดทางการเมือง ในค่ายพรรคประชาธิปัตย์ – เป็น “ผู้แทน 
กทม.” สมัยแรก เมื่อปี 2535 ด้วยวัยเพียง 27 ปี เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ คนที่ 7 ครองต าแหน่งยาวนาน 14 ปี  

“อภิสิทธิ์” น าพรรคประชาธิปัตย์ ควง “ผู้น าฝ่ายค้าน” 2 ครั้ง บอยคอตการเลือกตั้ง 2 หน (ปี 2549 และ ปี 
2557) ทั้งสองหนจบด้วยการเลือกตั้งเป็นโมฆะ-รัฐประหาร 

“อภิสิทธิ์” ก้าวขึ้นจุดสูงสุดของชีวิตการเป็นนักการเมืองอาชีพ -นายกรัฐมนตรี  คนที่  27 จากการ  
“พลิกขั้ว” ทางการเมือง 

ทว่าตลอดวาระ “รัฐบาลอภิสิทธิ์” 2 ปี 231 วัน ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ ประสบปัญหาวิกฤต เศรษฐกิจ-
แฮมเบอร์เกอร์ไครซิส และวิกฤตการเมือง-การชุมนุมประท้วงของคนเสื้อแดง 

24 มีนาคม 2562 “อภิสิทธิ์” ประกาศลาออกจากหัวหน้าพรรค แสดงความรับผิดชอบหลังแพ้เลือกตั้ง-ได้
จ านวน ส.ส.ต่ ากว่า 100 คน 

5 มิถุนายน 2562 “อภิสิทธิ์” ลาออกจาก ส.ส.บัญชีรายชื่อ อันดับที่ 1 เพ่ือแสดง “จุดยืน” หลังประกาศ “ไม่
เอาพล.อ.ประยุทธ์” และไม่สังฆกรรมกับระบอบสืบทอดอ านาจ คสช. 

“เปิดทาง” ให้พรรคประชาธิปัตย์ ร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐ-พรรคแกนน ารัฐบาลที่เสนอชื่อพล.อ.
ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี 

“อภิสิทธิ์” ยังคงมีสถานะเป็นสมาชิกพรรค เข้า-ออกค่ายพระแม่ธรณีบีบมวยผม แม้ไม่มีสถานะ-ต าแหน่งแห่งที่
วงโคจรอ านาจ แต่คงแสดงทัศนะ-ทางออกจากปัญหาสุขภาพ-เศรษฐกิจ-การเมืองในที่สาธารณะ ที่ส าคัญ “อภิสิทธิ์” ยัง
เป็น “แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี” ในบัญชีพรรคประชาธิปัตย์ 

“ผมยังอยู่ในสถานะผู้สมัครนายกรัฐมนตรีอยู่ ซึ่งเป็นปัญหาของรัฐธรรมนูญ เสนอแล้วเขาไม่อนุญาตให้ลาออก 
ผมก็ดูช่องอยู่ มันมีหมวดวิกลจริต ล้มละลาย ติดยาเสพติด หรือ อะไรท านองนั้น ถึงจะหลุด พ้นจากสถานะนี้ ก็ยังไม่
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ประสงค์จะไปช่องทางใดช่องทางหนึ่งที่เอ่ยมาทั้งหมด” อภิสิทธิ์พูดทีเล่น-ทีจริงในวงเสวนา “บทบาทรัฐสภาในการโหวต
แก้รัฐธรรมนูญ 7 ญัตติ กับจุดเปลี่ยนประเทศไทย” เมื่อปลายปี 63 
“แกนน าพรรคเก่าแก่” วิเคราะห์ “เงื่อนไข” และ “ปัจจัย” ที่ “อภิสิทธิ์” จะ “Comeback” 
เงื่อนไข-ปัจจัยภายในพรรค 
1. พรรคประชาธิปัตย์ “ถอนตัว” จากการร่วมรัฐบาลที่มี พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรี 
2. พรรคประชาธิปัตย์ “เปลี่ยนตัว” หัวหน้าพรรค-เลขาธิการพรรค 
เงื่อนไข-ปัจจัยภายนอกพรรค 
1. พล.อ.ประยุทธ์ ประกาศลาออก-พรรคพลังประชารัฐไมเ่สนอชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรอบที่สอง 
2. พล.อ.ประยุทธ์ “ยุบสภา” เซตซีโร่การเมืองใหม่ 
“แกนน า ปชป.อีกราย” ระบุว่า หาก พล.อ.ประยุทธ์ ตัดสินใจลาออก พรรคประชาธิปัตย์อาจจะ “ไม่เสนอชื่อ” นาย
อภิสิทธิ์ลงแข่งกับ “พล.อ.ประยุทธ์” 
สุดท้ายขึ้นอยู่กับว่า “อภิสิทธิ์” ยังเป็นตัวเลือก-มีเสน่ห์กับ “ชนชั้นน า” และ “อ ามาตย”์ อยู่หรือไม่ 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-730165   

https://www.prachachat.net/politics/news-730165


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

29 

 

 
 

3 สิงหาคม 2564 - 20:03 น. 
คาร์ม็อบ 'ทักษิณ'โหนกระแสสู่ 'เลือกตั้ง' 
 

 
 
คาร์ม็อบทักษิณ "วรชัย" ปลุกแดงปากน้ า ประสาน "ณัฐวุฒิ" จัดทัพใหม่ ชิงมวลชนค่ายสีส้ม  

คาร์ม็อบทั่ วประเทศ หรือม็อบ 1 สิ งหา  จบไปแล้ว  “บก.ลายจุด”  สมบัติ  บุญงามอนงค์  สรุปไว้
น่าสนใจ “มวลชนยังคงอยู่ทุกจังหวัด รอวันลุกข้ึนสู้ เมื่อสัญญาณพลุไฟได้จุดขึ้น ,แนวร่วมมีมากมาย สองข้างทางโบกมือ
ต้อนรับ..” 
  จากนี้ไป ฝ่ายความมั่นคง จะได้เฝ้าจับตามอง “ม็อบ 7 สิงหา” ซึ่งจะเป็นการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของเครือข่าย
เยาวชนคนรุ่นใหม่ ทั้งเยาวชนปลดแอก, ราษฎร, แนวร่วมธรรมศาสตร์และการเมือง ฯลฯ 
  วันเดียวกันนั้น “วรชัย เหมะ” อดีต ส.ส.สมุทรปราการ ในฐานะแกนน า นปช. ได้ประกาศจัดคาร์ม็อบ 7 
สิงหา โดยมีจุดเริ่มต้นที่ห้างอิมพีเรียลส าโรง โดยจะเคลื่อนขบวนไปสมทบกับคาร์ม็อบของมวลชนกลุ่มต่างๆ ที่อนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย 
  นี่แสดงให้เห็นว่า 7 สิงหา จะมีคาร์ม็อบของคนเสื้อแดง ออกมาแสดงพลังไล่ประยุทธ์ ออกจากต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีอีกครั้ง 

วรชัย เหมะ เป็นแกนน า นปช. สายเพ่ือไทย และตัดขาดความสัมพันธ์กับจตุพร พรหมพันธุ์ ไปแล้ว ในช่วงที่มี
การเลือกตั้งนายก อบจ.เชียงใหม่ โดย “ตู่ จตุพร” ไปช่วยหาเสียงให้คู่แข่งของค่ายเพื่อไทย 
  ในอดีต “แดงปากน้ า” มี สงคราม กิจเลิศไพโรจน์ เจ้าของห้างอิมพีเรียล และวรชัย เหมะ เป็นแกนน า ตอน
หลัง สงครามแยกตัวออกไปตั้งพรรคเพื่อชาติ ท าให้แดงปากน้ า ขาดความเป็นเอกภาพ 
  นัยว่า สงครามอาจยุติบทบาทการน าพรรคเพื่อชาติ กลับพรรคเพ่ือไทย เช่นเดียวกับยงยุทธ ติยะไพรัช ที่จะต้อง
รั บบทกอง เชี ย ร์ ค่ าย เดิ ม  เมื่ อมี สัญญาณตี ธ ง  จาก  “คนแดนไกล”  ให้ หลอมใจสู้ กั น อีกครั้ ง  “ทักษิณ  
ชินวัตร” จึงพูดเต็มปากเต็มค าว่า “จะกลับไทยแน่นอน” หลังเลือกตั้งครั้งหน้า 
 
สายเพื่อไทย 

การเลือกตั้งปี 2562 วรชัย เหมะ ลงสนามในนามเพ่ือไทย แต่สอบตก เช่นเดียวกับ ส.ส.สมุทรปราการ ค่ายเพ่ือ
ไทยอีกหลายคน 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

30 

 

สาเหตุหลักที่เพ่ือไทยปากน้ าพ่ายยกจังหวัด มีสาเหตุจากผู้สมัคร ส.ส.พรรคอนาคตใหม่(พรรคก้าวไกล) แบ่ง
คะแนนไปเยอะ เฉพาะเขตเลือกตั้งของวรชัย ปรากฏว่า ผู้สมัคร ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ชนะ และได้เป็น ส.ส. ชนิดหัก
ปากกาเซียน 
  ถ้ามีการเลือกตั้งครั้งต่อไป คู่แข่งส าคัญของเพ่ือไทย ก็ยังเป็นพรรคก้าวไกล และ “บ้านใหญ่อัศวเหม” ในสีเสื้อ
พลังประชารัฐ 
  สภาพการณ์แบบนี้ มิใช่มีแค่สนามเลือกตั้งสมุทรปราการ ในสนามอ่ืนๆ (ยกเว้นภาคใต้) ก็เป็นการขับเคี่ยวอย่าง
ดุเดือด ระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกล 
  “วรชัย” จึงต้องขยับคาร์ม็อบ ปลุกพลังคนเสื้อแดง และสร้างแนวร่วมกับกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ หากค่ายเพื่อไทย 
“นิ่ง” เกินไป มวลชนก็จะเทไปหาค่ายก้าวไกล 
ก้าวต่อไปของเต้น 

หลังคาร์ม็อบยกแรกของ “เต้น” ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนน า นปช. ได้เขียนบันทึกไว้ในเฟซบุ๊ค ส่วนตัวว่า “คาร์
ม็อบ 1 สิงหาคมคือ พลังบริสุทธิ์มหาศาลที่ข้ามพ้นข้อจ ากัดโรคระบาด เพ่ือแสดงฉันทามติขับไล่พล.อ.ประยุทธ์พ้น
ต าแหน่งนายกฯ..” 
  ด้วยประสบการณ์จากสมรภูมิแดงทั้งแผ่นดิน “เต้น” จึงเตือนสติเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้ยึดแนวทางสันติวิธี 
หลีกเลี่ยงความรุนแรง “ผมเคยอยู่ท่ามกลางควันปืนคลื่นเลือด รู้ว่าคนพวกนี้อ ามหิตเห็นชีวิตคนร่วงหล่นไม่ใยดี จากนี้ไป
ทุกอย่างจะแหลมคมมากขึ้น หวังว่าทุกขบวนจะเดินด้วยสติและปัญญาที่มีอยู่เต็มเปี่ยม ปลอดภัยและส าเร็จ 
  ส่วน “เครือข่ายไล่ประยุทธ์” (อ.ห.ต.) ณัฐวุฒิ บอกว่า “ผมขอเวลาท างานอีกไม่กี่วันจะก าหนดรูปแบบการ
เคลื่อนไหว และนัดหมายแสดงพลังครั้งใหญ่ต่อไป” 
  จังหวะก้าวของเต้น และวรชัย ไม่ต่างกัน ล้วนมีเป้าหมาย “ปลุกแดงรากหญ้า แสวงหาแนวร่วมสามนิ้ว” ไม่ต่าง
จาก “โทนี”่ ที่ใช้คลับเฮาส์เป็นเวที ดึงคนรุ่นใหม่ให้มาสนใจค่ายเพ่ือไทย  
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/477151  
  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/477151
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4 สิงหาคม 2564 00:10 น.   
กลมเกลียว เหนียวแน่น !? 

 
 

ในท่ามกลางกระแสการเมืองที่เชี่ยวกราก "บิ๊กตู่" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม ในฐานะ "แม่ทัพ" น าสู้ศึก "ไวรัสโควิด" ในยาม ผู้อ านวยการศบค.ต้องรับมือกับ "ศึกหลายทาง" ! 

ไหนบรรดาม็อบสารพัดหมู่ สารพัดกลุ่ม เหมือนมวยคนละรุ่น ก็ยังใช้จังหวะที่ พล.อ.ประยุทธ์ และรัฐบาล
เพลี่ยงพล้ า เข้าซ้ าเติมปลุกระดมมวลชนให้ออกมาเคลื่อนไหวบนท้องถนน ก้าวข้ามมาตรการควบคุมไวรัสโควิด -19
ประหนึ่งว่า ไม่กลัวเจ็บ กลัวตายถ้ายังขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ ให้ออกจากต าแหน่งไม่ส าเร็จ 

ไหนอีกทางหนึ่ง พรรคฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ยังตั้งท่า เตรียมยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ ในราว
กลางเดือนส.ค.นี้เพื่อหวังว่าจะไปลงล็อคกับห้วงเวลาดี ในเดือนก.ย.ได้ช าแหละรัฐบาล ทิ้งทวนก่อนปิดสมัยประชุมสภาฯ 
ในเดือนก.ย.นี้ 

ทั้งนี้ เสียงเรียกร้อง ให้ "3พรรคร่วมรัฐบาล" ตัดสินใจ "ถอนตัว" จากการร่วมรัฐบาล สละเรือหนี "กัปตัน
ประยุทธ์" จาก "ฝั่งตรงข้าม" ทั้งม็อบราษฎร ที่บัดนี้ได้ "มืออาชีพรุ่นพ่ี" อย่าง "เต้น" ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนน านปช. ที่เคย
ปลุกระดมพ่ีน้องคนเสื้อแดงให้ออกมาชุมนุมเผาเมืองในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชีวะ ก าลังรีเทิร์น กลับมาสร้างผลงาน
ครั้งใหม ่

ทว่าการรับมือกับม็อบทั้งจากม็อบเยาวชน และม็อบคนเสื้อแดงที่ถูกปลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวโดยมีเต้น  
ณัฐวุฒิ ออกมารับไม้ต่อจาก "ตู่" จตุพร พรหมพันธุ์ ประธานนปช. อาจไม่ใช่ "เรื่องใหญ่" ส าหรับรัฐบาล เมื่อเทียบกับ
วิกฤตจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ที่ก าลังโจมตี รัฐบาลทั้งคณะ อย่างรุนแรง จนท าให้รัฐบาลยังไม่สามารถพลิก
เกมตั้งหลักสู้ได้อย่างเบ็ดเสร็จ 

สถานการณ์ของรัฐบาล วันนี้จึงไม่ต่างไปจากเรือเหล็กที่ยังเกยตื้น ติดหล่ม ซึ่งมาจากปัญหาการประเมิน
สถานการณ์ความรุนแรงของไวรัสโควิด ที่ต่ าเกินไป และเชื่อม่ันว่าจะ "เอาอยู่" เหมือนในระลอกแรก ยิ่งเมื่อมาเผชิญกับ
การกลายพันธุ์ของไวรัสโควิด เพ่ิมความรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับการจัดหาวัคซีน เพ่ือระดมฉีดให้กับพ่ีน้องประชาชน 
โดยเฉพาะบุคลากรการแพทย์ ที่เป็นด่านหน้าไม่ทันการณ์ จึงยิ่งกลายเป็นการซ้ าเติม ให้เลวร้ายมากยิ่งขึ้น 

แต่ถึงกระนั้นใช่ว่าการออกมากดดันจากมวลชนบนท้องถนน หรือเสียงเรียกร้องจากฝ่ายการเมืองให้พรรคร่วม
รัฐบาล ถอนตัว ทิ้ง "บิ๊กตู่" จะสัมฤทธิ์ผล เพราะในความเป็นจริงแล้วแกนน าพรรคร่วมรัฐบาลทุกคน ทุกพรรครู้ดีว่า การ

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210803/e2c475a551af5168f7ef814414ae5e6267688a8174818b8db7178ae5b51b2347.jpg?itok=Z4AwtWIR
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กระโดดออกจากเรือในยามบ้านเมืองวิกฤตินั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกอย่างนั้นหรือ มิหน าซ้ า ผลลัพธ์ที่ตามมาอาจจะ
เสียหายอย่างหนัก 

สิ่งที่ "วราวุธ ศิลปอาชา" รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายและ
ยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนา อธิบายกับสื่อคือภาพสะท้อนที่ชัดเจน 

" ตอนนี้เรือฝ่าพายุอยู่โดดออกไปก็ไม่ได้แปลว่าพายุหาย มิหน าซ้ าอาจจะตายกลางพายุเหมือนกัน เรือก็จะพัง
ทั้งล า ฉะนั้นวันนี้ เรายังยืนหยัดท างานเคียงข้างนายกฯ ให้การสนับสนุนเพื่อให้ประเทศไทยฝ่าวิกฤตไปได้" 

เอกภาพของพรรคร่วมรัฐบาล วันนี้ไม่ว่าจะเกิดรอยร้าวอยู่ลึกๆกันบ้างก็ตามที แต่แน่นอนว่าการเลือกอยู่ใน
ฐานะฝ่ายบริหาร ย่อมยังประโยชน์ กว่าที่จะไหลไปตามเสียงเชียร์ที่ไร้น้ าหนัก ! 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/268026  
  

https://siamrath.co.th/n/268026
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 4 ส.ค. 2564 01:55    
“ม็อบ-แม้ว” กินแห้ว ฝันกลับประตูหน้าหลุดลอย !! 
 

 
 
ก็ต้องถือว่าเป็นช่วง “หัวเลี้ยวหัวต่อ” จริงๆ ส าหรับรัฐบาลทั้งคณะ และท้ังตัวผู้น ารัฐบาลอย่าง “บิ๊กตู”่  

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ก าลังเผชิญกับภาวะโรคระบาดขนาดใหญ่ กับเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเวลานี้ 
แน่นอนว่าด้วยภาวการณ์ระบาดที่ยืดเยื้อยาวนาน และยังไม่อาจคาดการณ์ได้ว่ามันจะสิ้นสุดเมื่อใด แต่เอาเป็นว่าจะเจอ
กับการระบาด “อีกนาน” 

ขณะเดียวกันด้วยภาวะยืดเยื้อยาวนานดังกล่าว มันยิ่ งส่ งผลให้ เกิดภาวะวิก ฤตและเสี่ ยงกับการ  
“ล่มสลาย” ได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะภาวการณ์ล่มสลายของรัฐบาลผสม หากมีการถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาล 

อย่างไรก็ดี จากภาพที่ปรากฏออกมาที่แม้ว่า มีการ “จงใจ” เหมือนกับเจตนา “ปล่อย” ออกมาให้เห็น แต่อีก
ด้านหนึ่งมันก็เหมือนกับเป็นค าตอบที่ชัดเจน ในแบบที่ไม่ต้องอธิบายให้มากเรื่อง เพราะทุกอย่างที่เห็นมันเป็นค าตอบอยู่
แล้ว 

ภาพที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยืนสนทนากับบรรดาหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาล คือ นาย
อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย นายจุรินทร์  
ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และ นายวราวุธ ศิลปอาชา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แกนน าพรรคชาติไทยพัฒนา ที่ท าเนียบรัฐบาล ระหว่างรอ
การต้อนรับรองประธานาธิบดี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่ างประเทศของสวิสฯ ที่ท าเนียบรัฐบาลเมื่อสองวัน
ก่อน 

แน่นอนว่าภาพดังกล่าวย่อมมีความหมาย “ทางการเมือง” ที่ต้องการสื่อสารหรือ “ส่งสัญญาณ” ให้เห็นว่า 
พรรคร่วมรัฐบาลยังมีความเป็น “เอกภาพ” ยังไม่มีพรรคใดต้องการถอนตัวจากรัฐบาล 
นายวราวุธ เปิดเผยว่า นายกฯขอให้ร่วมกันท างานกันอย่างเต็มที่ ตอนนี้ใครมีปัญหาอะไรก็ขอให้พูดคุยกันประสานงาน
กันให้ดีจะได้แก้ปัญหาได้ ทุกคนมีเจตนาดีกันทั้งนั้น ขอให้ช่วยกันท างานในช่วงสถานการณ์บ้านเมืองแบบนี้ ทุกฝ่ายต้อง
ร่วมมือและช่วยกัน ทุกอย่างยังเดินหน้า สมัครสมานสามัคคีและรักใคร่กันดี 
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ความเคลื่อนไหวดังกล่าวที่เกิดขึ้นที่ท าเนียบรัฐบาลแน่นอนว่าย่อมต้องมีสาเหตุ และที่มาที่ไป และในทาง
การเมืองก็ต้องการอธิบายบางอย่าง โดยเฉพาะค าตอบที่มีเสียงเรียกร้องให้พรรคร่วมรัฐบาลถอนตัวจากการร่วมรัฐบาล 
หรือถอนการสนับสนุนพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อกดดันให้ลาออกจากเก้าอ้ีนายกรัฐมนตรี 

แรงกดดันที่เกิดขึ้น แสดงออกผ่านทางม็อบสารพัดชื่อ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่า “ไทยไม่ทนฯ” กลุ่มม็อบสาม
นิ้ว เป็นต้น ที่ก่อนหน้านี้ต่างเดินสายไปกดดันให้พรรคร่วมรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นพรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์ ให้
ถอนตัวจากรัฐบาล แม้ว่าในระยะหลังจะเป็นการเคลื่อนไหวในลักษณะที่ “ถ่อย ดิบ เถื่อน” ก็ตามที แต่นั่นก็เป็นการ “รับ
สัญญาณ” มาแน่นอนแล้ว พรรคร่วมฯ ดังกล่าวยืนยันไม่ถอนตัว ม็อบจึงแสดงออกในแบบที่เห็น 

อย่างไรก็ดี เพ่ือให้เห็นภาพชัดขึ้นถึงคนที่คาดว่า “ชักใย” อยู่ข้างหลังบรรดาสารพัดม็อบสารพัดชื่อในเวลานี้ 
หลายคนเริ่มมองมาที่ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่หลบหนีคดีทุจริตในต่างประเทศมานานนับสิบปี 
เนื่องจากสังเกตเห็นว่ามีการเคลื่อนไหวถี่ยิบมากข้ึน โดยเฉพาะในโลกโซเชียลฯ และมีการเผยแพร่โดยเครือข่ายแนวร่วม
ของพวกเขา 

ซึ่งการเคลื่อนไหวของ นายทักษิณ ชินวัตร ถูกมองว่าฉวยจังหวะในช่วงที่สถานการณ์โรคระบาดก าลังเล่นงาน
รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อย่างหนัก โดยเขาผสมโรงโหมโจมตีอย่างหนักหน่วง พยายามชี้ให้เห็นถึงความล้มเหว
ในการบริหารจัดการจนท าให้เกิดการระบาดระลอกใหม่ รวมไปถึงเรื่องความล้มเหลวในการบริหารจัดหาวัคซีนที่น าเข้า
ล่าช้า 

สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของม็อบที่ล่าสุด กลายเป็นว่า เครือข่ายม็อบของ นายทักษิณ ชินวัตร ได้ท าการ 
“ฮุบม็อบสามนิ้ว” ไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อพิจารณาต่อเนื่องมาจาก นายจตุพร พรหมพันธุ์ และมี นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ มา
รับไม้ต่อ มาจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวในรูปแบบ “คาร์ม็อบ” ไปหลายพ้ืนที่ทั่วประเทศในเวลานี้ เพ่ือกดดันให้พล.อ.
ประยุทธ์ ลาออก รวมไปถึงกดดันให้พรรคร่วมรัฐบาลถอนตัว 

อย่างไรก็ดี แม้ว่าสถานการณ์ต่างๆจะรุมเร้าประดังเข้ามาใส่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แต่ส าหรับพรรคร่วม
รัฐบาลคง “ดีดลูกคิด” ค านวณแล้วว่า อยู่ในสถานะเดิมนั้นมั่นคงกว่า คุ้มค่ากว่า และที่ส าคัญ การเป็นรัฐบาลนั้นย่อม
ดีกว่าไปเสี่ยงเอาข้างหน้าเป็นร้อยเท่า อีกทั้ง พล.อ.ประยุทธ์ ก็ยืนยันหนักแน่นว่า “ไม่ลาออก” จะอยู่ครบเทอม และใน
สถานการณ์แบบนี้ คงไม่มีใครอยากให้มีการเลือกตั้งใหม่แน่นอน 

ดังนั้นจากภาพดังกล่าวที่เห็นก็คือ “ค าตอบ” ชัดเจนที่สุด พรรคร่วมรัฐบาลยังเลือกเดินหน้าไปกับ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต่อไป ไม่อยากเสี่ยงไปกับ “เกม” ที่ไม่มีอนาคต และไร้ความหวัง และความหมายก็คือ นาทีนี้ 
“แม้วก็กินแห้ว” อีกแล้ว และความฝันที่จะ “กลับมาทางประตูหน้า” ก็ริบหรี่ต่อไปอีก !! 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000076094  
 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9640000076094
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4 สิงหาคม 2564 7:00 น. 
ลิดรอนเสรีภาพสื่อสารต้องอภิปราย 
ถ้ามีคดีความเกิดขึ้น พรรคเพื่อไทยยินดีเป็นตัวแทนท าค าร้องไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อเอาผิดรัฐบาล และพรรค
จะเอาเรื่องการใช้อ านาจเกินขอบเขตรัฐธรรมนูญ ไม่ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและสื่อมวลชนเป็นประเด็น
ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ด้วย ซึ่งการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะย่ืนญัตติกลางเดือน ส.ค.นี้ 
 

 
ขณะนี้ สถานการณ์ของรัฐบาล ถ้าพูดกันด้วยวลีฮิต จากรายการทีวีรายการหนึ่งคือ“ซีนคุณแย่มาก” หรือ“บ้ง”

ไปหมดเวลาออกมาแต่ละที ตั้งแต่มีการพูดว่า การติดเชื้อนอนตายข้างถนน บางกรณีเป็นเฟคนิวส์ ท าเอาคนด่าทั้ง
ประเทศว่า มันมีจริง  ๆและมันเกิดขึ้นเพราะรัฐบาลจัดการปัญหาโควิดไม่ดีพอ ไม่ต้องมาหาว่ากรณีไหนเฟคนิวส์หรอก 

ซีนแย่ที่สอง คือ การออกประกาศค าสั่งตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ห้ามเผยแพร่ข้อมูลอันท าให้เกิดความหวาดกลัว 
กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี คราวนี้ดูจะไม่ได้จ ากัดแค่สื่อมวลชน  เพราะลามไปถึงการให้ข้อมูล
ข่าวสารของประชาชนด้วย โดยแจ้งไปที่ กสทช.ให้ด าเนินการแจ้งให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เนตแบนไอพีแอดเดรสที่ฝ่าฝืน
กฎ 

ปัญหาหลักๆ เกี่ยวกับการควบคุมการสื่อสาร คือ “การนิยามความหมายของสิ่งที่ท าผิด” ในกฎหมายเกี่ยวกับ
สื่อมวลชนแต่ละฉบับจะเขียนเรื่อง “ห้ามน าเสนอข้อมูลที่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐ” ไว้ด้วย แต่ไม่เคยนิยามชัดๆ 
ว่า “ลักษณะไหนจะเข้าเค้า” พอมันครอบจักรวาล กลายเป็นเจ้าหน้าที่จะตีความให้มันผิดอย่างไรก็ได้ 

“ข้อมูลที่ท าให้เกิดความกลัว”ก็เช่นกัน ถามว่า วันนี้ใครสร้างความกลัวมากที่สุด ? หลายคนคงบอกว่ารัฐบาล 
เพราะไม่มีความชัดเจนในหลายเรื่อง ทั้งเรื่องการจัดการฉีดวัคซีนที่เลื่อนแล้วเลื่อนอีก สต๊อกวัคซีน จ านวนเตียงผู้ป่วยพอ
หรือไม่ นโยบายกักตัวที่บ้านถ้าเป็นผู้ป่วยสีเขียว ตกลงเอาอย่างไร ยอมรับผลตรวจแรพพิด เทสต์ หรือต้อง RT PCR 

การออกกฎหมายมาในลักษณะเหมือนการห้ามการสื่อสาร ระวังมุมสะท้อนกลับด้านหนึ่งคือคนจะยิ่งเกลียด
รัฐบาลที่ปิดกั้นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล และอีกมุมหนึ่งคือคนยิ่งเกิดความระแวงว่า“รัฐบาลหมกเม็ดอะไรไว้หรือไม่” ทั้ง
ที่วิธีที่ดีที่สุดคือเมื่อมีปัญหาต้องสื่อสารสร้างความชัดเจน แต่พอรัฐบาลยังไม่ชัดเจนหลายเรื่องจะเอาอะไรสื่อสาร ? 
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เมื่อประชาชนตั้งข้อสงสัยกับรัฐบาล และมีการปิดกั้นการแสดงความเห็น ก็ต้องระวังข่าวลือจะเกิดหนักตามมา
แบบไปไล่จับกันไม่หวาดไม่ไหว การถามในสื่อโซเชี่ยลมีเดียที่มีปฏิสัมพันธ์กันได้ ท าให้มีการเชคข้อมูลมาหักล้างได้ถ้าไม่
จริง และท่ีต้องถามคือรัฐบาลจะจัดการอย่างไรกับพวกข่าวปลอมที่ใช้วิธีลือปากต่อปาก ?     

ซีนต่อมาท่ีรัฐบาลแย่อีก ก็คือเรื่องไฟเซอร์ ซึ่งบุคลากรด่านหน้าเขาต้องการเพ่ือความอุ่นใจว่ามันเป็นวัคซีนที่ได้
ชื่อว่ามีประสิทธิภาพดี ปรากฏว่า พอรับบริจาคจากสหรัฐอเมริกามา มีการออกเกณฑ์แรกที่บุคลากรด่านหน้าจะได้ใช้คือ
ต้องผ่านการฉีดซิโนแวคมาแล้วสองเข็มเท่านั้น แล้วจะมีบุคลากรด่านหน้าหลุดจากการได้ไฟเซอร์ไปเท่าไร ? 

ท าให้เกิดข้อกังขาขึ้นมาอีกว่า “จะเอาอะไรมายัดเข้าเป็นบุคลากรด่านหน้าหรือไม่ ?” อย่างเด็กนักการเมือง 
ประเภทอ้างลงพ้ืนที่ ทั้งที่คนกลุ่มนี้ถ้ารัฐบาลมั่นใจเรื่องฉีดไขว้ก็ควรให้ใช้สูตรซิโนแวค 2 เข็ม เพ่ิมภูมิด้วยแอสตราเซเน
กาตามที่คนของตัวเองออกไกด์ไลน์มา พอวิจารณ์กันเยอะก็คงจะต้องเปลี่ยนสูตรฉีดไฟเซอร์ใหม่ 

หลายอย่างของรัฐบาลขณะนี้ไม่เข้าตาประชาชนเท่าไรนัก ถ้าไม่วิจารณ์ อย่างที่เรียกว่า“ขับเคลื่อนด้วยการ
ด่า” นโยบายหลายอย่างก็ไม่เปลี่ยน ท าให้เมื่อปิดกั้นการสื่อสารของประชาชนยิ่งสร้างความไม่พอใจ เรียกว่าเรื่องงอกมา
เรื่อยๆ ..นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย ก็มีแอคชั่นว่ามันขัดรัฐธรรมนูญ 

ถ้ามีคดีความเกิดขึ้น พรรคเพ่ือไทยยินดีเป็นตัวแทนท าค าร้องไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือเอาผิ ดรัฐบาล และ
พรรคจะเอาเรื่องการใช้อ านาจเกินขอบเขตรัฐธรรมนูญ ไม่ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและสื่อมวลชนเป็นประเด็น
ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ด้วย ซึ่งการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะยื่นญัตติกลางเดือน ส.ค.นี้ 
แค่เรื่องแก้โควิด รัฐบาลก็อ่วมแล้ว ยังเพ่ิมเรื่องละเมิดสิทธิประชาชนในศึกซักฟอกอีก ก็ต้องชี้แจงให้ได้. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/120359/  
 
  

https://www.dailynews.co.th/news/120359/
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04 ส.ค. 2564 เวลา 8:30 น. 
‘สุทธิพงษ์’ ผงาด มท. ‘บิ๊กป๊อก - พรรคใหม่’ เอาไงต่อ 
 

 
 
 ‘สุทธิพงษ’์ ผงาด มท. ‘บิ๊กป๊อก-พรรคใหม่’ เอาไงต่อ  

การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในกระทรวงมหาดไทย (มท.) ที่ถูกจับตามองมาอย่างต่อเนื่องหลาย
สัปดาห์ โดยเฉพาะต าแหน่ง “ปลัดกระทรวงมหาดไทย” คนใหม่ ที่จะมาเป็นแทนบิ๊กฉิ่ง-ฉัตรชัย พรหมเลิศ ที่จะ
เกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้  
  ในที่สุด บิ๊กป๊อก-พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว. มหาดไทย ก็จ าต้องยอมเสนอชื่อ “ผู้ว่าฯ เก่ง” สุทธิพงษ์ จุล
เจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้ที่ประชุม ครม.ไฟเขียว เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา 
  ที่บอกว่า “จ ายอม” ก็เพราะว่า พล.อ.อนุพงษ์ และ บิ๊กฉ่ิง-ฉัตรชัย พรหมเลิศ มีแนวคิดสนับสนุน และพยายาม
เสนอชื่อ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ให้โยกมาด ารงต าแหน่ง 
“ปลัดกระทรวงมหาดไทย” ดันเข้าที่ประชุมครม. เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา  
  แต่แล้วก็ต้องถูก “เบรก” เพราะมีแรงขับเคลื่อนจาก “ภายใน” และ “พลังจากภายนอก” ยังไม่ให้โยกย้ายให้
เลื่อนออกไป เพ่ือพิจารณา “คนใน” ให้ขึ้นมาด ารงต าแหน่ง  
  นี่จึงเป็นที่มาที่สุทธิพล จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ที่เหลืออายุราชการอีก 3 ปี ได้ขึ้นแทนว่าที่
ปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่   
  อย่างไรก็ตาม การแต่งตั้ง “ปลัดกระทรวงมหาดไทย” คนใหม่ครั้งนี้ เมื่อมีการตั้ง “คนใน” ขึ้นมาด ารงต าแหน่ง 
คือ สุทธิพงษ์ จุลเจริญ เกิดค าถามว่า “บิ๊กป๊อก” ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะบัญชาการ 
“ปลัดกระทรวง” ได้ หรือไม ่   
  เพราะ “ปลัดมหาดไทย” คือ “ปลัดประเทศไทย” คุมทั้งประเทศ เป็นเสาค ้ายันให้กับรัฐบาล เกี่ยวข้องกับคน
ทั้งประเทศ เกี่ยวข้องกับการ วางเกม การวางแผนทางการเมืองในอนาคต ถ้าพรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาลอยู่ต้องการเดิน
การเมืองต่อ   

เดิมที่ “ปลัดฉิ่ง” และ “บิ๊กป๊อก” หมายมั่นอยากได้ “ปลัดจตุพร” ซึ่งไม่ใช่คนนอก เพราะเริ่มรับราชการที่
กระทรวงคลองหลอดมาก่อน แต่ไปเติบโตที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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  แต่เมื่อไม่ได้คนที่ต้องการอยากได้เป็น “ปลัดกระทรวงมหาดไทย” น่าสนใจว่าอนาคตทางการเมืองของ “ปลัด
ฉิ่ง” หลังเกษียณอายุราชการ จะเป็นเช่นไร  

เพราะก่อนหน้านี้ ปรากฏร่องรอยว่า “ปลัดฉิ่ง” ได้มอบหมายให้ “อดีตผู้ว่าฯ” คนหนึ่งแถวอีสานใต้ ไป
ด าเนินการจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ และมีการด าเนินการประชุมจัดตั้ง สาขาพรรคครบทั้ง 4 ภาคแล้ว   

พรรคที่ว่านี้ ไม่ใช่พรรครวมไทยสร้างชาติ แต่เป็น “พรรคเศรษฐกิจไทย” ซึ่งเดิมก าหนดจะมีการประชุมใหญ่
ของพรรคในเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา แต่เจอกับวิกฤติีไวรัสโควิด-19 ระบาดอย่างหนัก เลยต้องเลื่อนออกไปก่อน  
  แต่ชื่อ พรรคเศรษฐกิจไทย อาจถูกเปลี่ยนในภายหลังได้ ซึ่งแกนน าพรรคตัวจริงก าลังคิดชื่อพรรคใหม่อยู่ และ
ต้องรอให้ “ปลัดฉิ่ง” พ้นภาระจากทางราชการเสียก่อน จึงจะ มาเดินเกมบน “ถนนการเมือง” ได้อย่างเต็มตัว 
  ส าหรับ “ปลัดฉิ่ง” มีจุดแข็ง เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีเลิศ มีความยืดหยุ่น ประนีประนอมสูงสนองนโยบายได้
ดี ความสัมพันธ์กับ “บิ๊กป๊อก” พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ก็แนบแน่นและลึกล ้า  
  ขณะที่ “บิ๊กป๊อก” ก็ไม่ใช่คนช่างพูด แต่เป็นนักยุทธศาสตร์ ชอบอยู่เบื้องหลัง เหมือนตอนที่ “บิ๊กป้อม- พล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ” ก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐ “บิ๊กป๊อก” ก็มีบทบาทลับๆ ในฐานะแม่ทัพคนหนึ่งอยู่หลังม่าน  
  ว่ากันว่า สิ่งที่ “3 ป.” คิดตรงกันคือ พลังประชารัฐ เป็นศูนย์รวมของนักเลือกตั้ง หรือ นักการเมืองแบบเก่า ไม่
เหมาะกับสถานการณ์การเมืองในวันข้างหน้า  
  “บิ๊กป๊อก” จึงมีแนวคิดจะสร้างพรรคการเมืองใหม่ ที่ไม่ต้องยืมพ่ึงพานักการเมืองแบบเก่า “ปลัดฉิ่ง”  
จึงเป็นบุคคลที่ตอบโจทย์ในการสร้างพรรคใหม่  
  แต่เมื่อ “ปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่” ไม่ใช่คนที่ตัวเองอยากได้ไว้เป็นมือไม้ในการสนองนโยบาย สนองงาน 
(การเมือง) แล้ว “พรรค การเมืองใหม่” ที่ “บิ๊กฉิ่ง-บิ๊กป๊อก” หมายมั่นไว้ จะเอาอย่างไรต่อ ต้องติดตามดูกันต่อไป  
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/politics/490288  
  

https://www.thansettakij.com/politics/490288
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4 สิงหาคม 2564 11:00 น. 
บอก ‘ความจริง’ ลดภาวะอึดอัด 
ความจริงอย่างเดียวเท่านั้นที่จะช่วยเเก้ปัญหาต่างๆได้ 
 

 
 
ล็อกดาวน์รอบใหม่ตั้งแต่ 3 สิงหาคม เพิ่มพื้นที่สีแดงเข้มจาก 13 เป็น 29 จังหวัด 

เคอร์ฟิวเหมือนเดิม ร้านสะดวกซื้อ ตลาดโต้รุ่งเปิดได้ ร้านอาหารในห้างกลับมาเปิดอีกครั้ง แต่ขายดิลิเวอรี่
เท่านั้น ลูกค้ามาซื้อกลับบ้านไม่ได้ ปิดไม่เกิน 2 ทุ่ม ส่วนที่เพ่ิมงดบริการขนส่งข้ามจังหวัด  มีเพ่ิมอีก ให้เปิดแคมป์คนงาน
ก่อสร้างในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  ผ่อนคลายการเดินทางข้ามจังหวัดตั้งแต่วันที่ 3 ถึง 31 สิงหาคม 

ล็อกดาวน์รอบนี้ ในกรุงเทพฯ รถยังติด เน้นภาคราชการให้ท างานที่บ้าน แต่เอกชนไม่บังคับ เอาเข้าจริง 
ราชการก็ยังท างาน  50 ส านักงานเขตของ กทม. รถจอดแน่น ประชาชนมาติดต่องานกันตามปกติ 

ถ้าจะล็อกดาวน์เข้มข้น ให้ทุกคนอยู่บ้านจริง ๆ ต้องปิดหน่วยงานราชการทั้งหมด ปิดระบบขนส่งมวลชนให้
เหลือน้อยถึงน้อยที่สุด ให้การเดินทางสะดวกน้อยที่สุด ซึ่งนาทีนี้ไม่น่าจะช่วยเท่าไรแล้ว เพราะท่ีประชุม ศบค.ชุดใหญ่ที่
นายกฯ เป็นประธาน เมื่อวันอาทิตย์ รับทราบรายงานการประเมินล็อกดาวน์ให้มีประสิทธิภาพ 25 เปอร์เซ็นต์ ต้องท า 2 
เดือน พร้อมเร่งฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยงให้ได้ตามเป้าใน 1 ถึง 2 เดือน แต่ตัวเลขผู้ติดเชื้อยังเกินวันละ 2 หมื่นคน 

โรงพยาบาลหลายแห่งติดป้ายแล้วว่า ผู้ป่วยโควิดในการดูแลเกินศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ที่มี  ยังมีการ
ชุมนุมของกลุ่มไล่นายกฯ ซึ่งมีความกังวลว่าอาจจะเกิดกลุ่มก้อนผู้ติดเชื้อใหญ่ ๆ ได้ เจอแบบนี้ ท าอึดอัดมากทีเดียว โรค
ก็กลัว หาหมอก็ไม่ได้ ยังมีม็อบมาซ้ าอีก  

มีอีกเรื่องที่น่าอึดอัด ดราม่าวัคซีนไฟเซอร์ที่สหรัฐบริจาค ตัวเลขเป๊ะ ๆ 1,503,450 โด๊ส ถึงไทยเมื่อวันที่ 30 
กรกฎาคม ต่างจากตัวเลขที่คณะท างานด้านบริหารจัดการการให้บริการวัคซีนโควิด-19 ซึ่งลงรายละเอียดหลักเกณฑ์
การจัดสรรให้บุคลากรทางการแพทย์ 7 แสนโด๊สไว้ก่อนหน้านี้ มีจ านวนที่จะได้รวมทั้งสิ้น 1,540,000 โด๊ส  หายไปไหน
ตั้งเยอะ 

ที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ นายกฯ ได้สั่งให้สื่อสารเรื่องสายพันธุ์เดลตาให้ประชาชนเข้าใจ ลดความตื่นตระหนก 
และให้จัดหาเตียงเพ่ิมเติม ทั้งในโรงพยาบาล ระบบแยกกักตัวแบบดูแลตนเองที่บ้านและระบบกักตัวในชุมชน   และให้
ตรวจเชิงรุกเข้มข้นขึ้นด้วย เพ่ือแยกคนติดเชื้อออกจากคนปกติ 
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นอกจากนี้ยังได้หารือการฉีดวัคซีนไฟเซอร์กระตุ้นให้บุคลากรทางการแพทย์เข็ม 3 ซึ่งปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชี้แจงว่าได้ส ารวจความต้องการในกรุงเทพฯ และทุกจังหวัดทั่วประเทศอยู่ที่ประมาณ 4 แสนกว่าโด๊ส ได้รับแอสตราฯ ไป
แล้ว 1 แสนโด๊ส จะกระจายไปยังแพทย์ พยาบาล และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หรือ อสม. ให้ครอบคลุม
และเป็นธรรมแน่นอน 

มีข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคมที่ผ่านมา จ านวนบุคลากรทางการแพทย์ใน 6 สภาวิชาชีพ แพทยสภา 61,289 
คน สภาการพยาบาล 224,571 คน ทันตแพทยสภา 19,325 คน สภาเภสัชกรรม 45,411 คน สภาเทคนิคการแพทย์ 
20,056 คน และสภากายภาพบ าบัด 14,100 คน รวมทั้งสิ้น 384,752 คน 
บอกความจริงเท่านั้น จะช่วยลดข่าวปลอม และความอึดอัดได้ 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/articles/119692/  
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4 สิงหาคม 2564 
เดินเกมส่ง“ปลัดเก่ง”คุมมท. โจทย์ใหญ่รักษาอ านาจ “3 ป.” 
 

 
 

ขุมก าลังภายในกระทรวงมหาดไทย จึงต้องประสานงานกันอย่างลงตัว เพราะหาก “ปลัดคนดัง” ต้องลงสนาม
การเมือง ฐานเสียง-ฐานพื้นที่-ฐานคอนเนคชัน ของกระทรวงมหาดไทย จะถูกใช้เป็นเครื่องมือเคลื่อนก าลัง-เคลื่อน
พล เพื่อรักษาอ านาจของ “3 ป.” เอาไว้ 

ในที่สุด “สุทธิพงษ์ จุลเจริญ” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ก็ได้ขึ้นแท่น “ปลัดคนดัง” รับไม้ต่อจาก ปลัด
ฉิ่ง "ฉัตรชัย พรหมเลิศ" ที่ต้องเกษียณในต าแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย สิ้นเดือน ก.ย.64 นี้  

จากนี้ไป “ปลัดคนดัง” ทั้งสองก็ยังอยู่ในโฟกัสการเมือง อย่างไม่คลาดสายตา เพราะระยะเวลาปีเศษที่เหลือ
ของวาระรัฐบาล คือการเตรียมพร้อมสู้ศึกเลือกตั้ งใหญ่ เพราะปลัดมหาดไทย เป็นต าแหน่งที่ถูกจับจ้องว่าเป็นการ
วางตัวบิ๊กข้าราชการเป็นกลไกให้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพ่ือความได้เปรียบในสนามการเมือง 

ขณะที่ “ปลัดฉิ่ง” ที่แม้จะพ้นเก้าอ้ีไป ก็ถูกจับจ้องถึงบทบาทการเมือง โดยเฉพาะการท าพรรคสาขา ตาม
ยุทธศาสตร์พรรคคู่ขนานกับพลังประชารัฐ 

ส าหรับ “ปลัดเก่ง” สุทธิพงษ์ จุลเจริญ ที่เรียกได้ว่า มีทั้งฝีมือและคอนเนคชั่นการเมืองไม่ธรรมดา กว่าชื่อนี้จะ
ผ่านเข้าสู่วาระ ครม.ได้ ฝุ่นในกระทรวงมหาดไทยก็ตลบหลายระลอก 

เนื่องจากเก้าอ้ีนี้มีแคนดิเดตถึง 4 คน แต่ 2 ใน 4 “นิสิต จันทร์สมวงศ์” อธิบดีกรมที่ดิน และ“ธนาคม  
จงจิระ” อธิบดีกรมการปกครอง มีอันต้องตกไป เพราะข้อจ ากัดเรื่องอายุราชการที่เหลือแค่ 1 ปี ซึ่งมีผลต่อการบริหาร
ราชการไม่ต่อเนื่อง แม้ว่าราย “นิสิต” ที่อาวุโสสูงสุดและเหมาะสมทุกด้าน จน “บิ๊กป๊อก” พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา มท.
1 เสียดาย 

ขณะที่อีกรายลูกหม้อเก่า “ปลัดตุ๋ม" จตุพร บุรุษพัฒน์” ที่ย้ายไปเติบโตในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม(ทส.)ในปัจจุบัน ถูกเสนอชื่อข้ามห้วยกลับมา ก็เจอทั้งแรงต้านจากมหาดไทย และแรงดึงจากเจ้ากระทรวง 
ทส. 

ความได้เปรียบของ “ปลัดเก่ง” สุทธิพงษ์ คืออายุราชการมีเวลานานถึง 3 ปี ซึ่งจะเกษียณในปี 2567 เจ้าตัว
ผ่านต าแหน่งอธิบดีมาแล้ว 2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนปัจจุบัน เคยเป็นรองปลัด
มหาดไทย ผู้ว่าฯ หลายจังหวัด 
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ที่น่าสนใจคือคอนเนคชั่นการเมืองที่เรียกได้ว่า “อยู่เป็น” เข้าถึงผู้มีอ านาจและบารมีทางการเมืองได้ทุก
สาย สมัยเป็นรองผู้ว่าฯ นครนายก ปี 2552 ก็ได้แรงสนับสนุนจากค่ายภูมิใจไทย 

ถัดมาอีก 2 ปี 2554 ก็เข้าถึงวงในพรรคเพื่อไทย จนได้ขยับขึ้นเป็นผู้ว่าฯ นครนายก ซึ่งถูกกล่าวขานกันว่า “สาย
ตรงเจ๊แดง”  เพราะในปีนั้ น  ที่ มีการเลือกตั้ ง  เมื่ อ  "เจ๊แดง"  เยาวภา  วงศ์สวัสดิ์  ลงไปหาเสียงนครนายก  
“ผู้ว่าฯ เก่ง” ก็เกาะติด ต่อมาจึงโยกย้ายไปเป็นผู้ว่าฯ สระบุรี ในห้วงเวลานั้นถือได้ว่า  "ผู้ว่าฯ เก่ง" ท างานสนองเชิง
นโยบายอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร และรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

กระทั่งเกิดเหตุการณ์รัฐประหาร 3 ปีต่อมา 2557 คสช.เด้งผู้ว่าฯ เก่งเข้ากรุ แต่ปีถัดมา 2558 ก็ได้ออกไปเป็น
ผู้ว่าฯ ชัยนาท และเพียงปีเดียว 2559 ก็กลับเข้ามหาดไทยขึ้นเป็นรองปลัด และเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น และอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนตามล าดับ 

ความไม่ธรรมดาของว่าที่ปลัดเก่ง นอกจากความมีฝีมือสมชื่อแล้ว ยังได้เปรียบคือคอนเนคชั่นและแรงสนับสนุน
ของหลังบ้าน “วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ” ภรรยา เจ้าของธุรกิจด้านพลังงานหมื่นล้าน 

โดย “วันดี” ถือว่าเป็นนักธุรกิจด้านพลังงานทดแทนรายใหญ่ของประเทศไทย ปัจจุบันถือหุ้นใหญ่ล าดับที่ 1 ใน
บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด(มหาชน) (SPCG) มูลค่ารวม 5,351,205,000 บาท ธุรกิจของกลุ่มเอสพีซีจี ประกอบด้วย 1. โซ
ล่าร์ฟาร์ม 36 แห่งๆ ละ 5-6 เมกะวัตต์ ก าลังผลิตรวม 205.9 เมกะวัตต์ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(กฟภ.) หรือ PEA 5 ปี ต่ออายุอัติโนมัติครั้งละ 5 ปี โดยเอสพีซีจีถือหุ้นในโครงการ 56-100% 

นอกจากนี้ ยังจัดตั้งบริษัท เซท เอนเนอยี จ ากัด (SET Energy) เพ่ือท าธุรกิจโซล่าร์ฟาร์มขนาดใหญ่ 500 เมกะ
วัตต์ขึ้นไปในเขตพ้ืนที่อีอีซี (EEC) โดยเป็นโครงการของอีอีซีที่มอบสิทธิให้ กฟภ.เป็นผู้พัฒนาโครงการ และ กฟภ.ได้มอบ
สิทธิต่อให้บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (PEA ENCOM) และพีอีเอ เอ็นคอมได้จ้าง เซท เอนเนอย ีมา
รับงานแทนแบบเฉพาะเจาะจง  

ทั้งนี้บริษัท เซท เอนเนอยี ถือหุ้นโดยเอสพีซีจี 80% และ พีอีเอ เอ็นคอม 20%  ซึ่งพีอีเอ เอ็นคอม เป็น
รัฐวิสาหกิจที่ถือหุ้นโดย กฟภ.100% 
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4 สิงหาคม 2564 
‘คอมมิวนิสต์โมเดล - รธน.60’ ‘ม็อบ 3 นิ้ว’ ปักหมุด 7 ส.ค. 
 

 
 

จุดกระแส "คอมมิวนิสต์โมเดล" ผ่านเหตุการณ์“เสียงปืนแตก” ปี2508 โหนไปกับวันครบรอบ5ปีประชามติธน.60 
เพื่อ"ปักหมุดการเมือง" ยกระดับดันเพดานม็อบ3นิ้วในวันที่7ส.ค.นี้ 

การนัดหมายชุมนุมใหญ่ของ  “ม็อบ 3 นิ้ ว”  ที่ก าลั งจะเกิดขึ้น ในวันที่  7 ส.ค.นี้  มีการจับตาไปที่
การ “ยกระดับ” ในการขับไล่รัฐบาลประยุทธ์ ซึ่งจะครบก าหนดเส้นตาย7วัน นับจากวันที่1ส.ค. 

ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเยาวชนปลดแอก หรือ Free YOUTH ที่น าโดย "ฟอร์ด" ทัตเทพ เรืองประไพกิจเสรี  และกลุ่ม
ฟ้ืนฟูประชาธิปไตย Democracy Restoration Group - DRG โพสต์ข้อความเดียวกัน ประกาศการชุมนุมใหญ่ 

"ต้องสังเวยด้วยชีวิตของประชาชนอีกเท่าไร จึงจะส าเหนียกได้ว่าเวลาของประยุทธ์ได้หมดลงแล้ว ประเทศชาติ 
ณ เวลานี้ต้องการนายกฯ ที่ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง 7 สิงหาคมนี้ #ม็อบ7สิงหา 7 สิงหาคมนี้ ทุบประตูบ้าน
เจ้าของxxxให้พาxxxกลับบ้าน” 

ไม่ต่างไปจาก กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม น าโดย “เพนกวิน” พริษฐ์ ชิวารักษ์ ที่ประเมินว่า ใน
เดือนส.ค.ทิศทางการเมืองของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จะย่อยยับที่สุด เพราะประชาชนทั่วประเทศที่เดือดร้อนจะออกมา
ต่อต้าน เกิดปัญหาหลายๆ อย่าง และถือเป็นปฐมฤกษ์ในการต่อสู้ 

“นับจากวันนี้เป็นต้นไป พล.อ.ประยุทธ์ มีเวลาในการพิจารณาตัวเองว่ายังมีหน้าที่จะเป็นรัฐบาลต่อไปหรือไม่ 7 
วัน ก่อนที่จะถึงการนัดหมายที่ทนายอานนท์ได้ประกาศไปแล้วคือ 7 สิงหาคม ถ้ารัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ไม่พิจารณา
ตัวเองเลย ประชาชนจะช่วยพิจารณาให้” เพนกวินระบุ 

การถือเอาวันที่ 7 ส.ค.เป็นตัว “จุดกระแส” ม็อบในการยกระดับเพดานการชุมนุม เนื่องจากวันดังกล่าว ตรง
กับวันครบรอบ 56 ปี  เหตุการณ์พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) เกิดการปะทะด้วยอาวุธปืนกับกองก าลัง
ต ารวจฝ่ายรัฐบาลไทยอย่างรุนแรงเป็นครั้งแรกที่บ้านนาบัว อ.เรณูนคร จ.นครพนม  

น ามาสู่การเปิดประชุมคณะกรรมการกรมการเมืองในเดือน พ.ย.ในปีเดียวกัน ก่อนมีมติประกาศการต่อสู้ด้วย
อาวุธในเขตชนบทอย่างเป็นทางการ เพ่ือป้องกันตนเอง และตอบโต้การปราบปรามของฝ่ายรัฐบาล โดยให้ค่อยๆ เปิดที
ละเขตงานตามเงื่อนไขที่เป็นไปได ้ 
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จากนั้นพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย จึงประกาศให้วันที่ 7 ส.ค.เป็นวัน “เสียงปืนแตก” นับตั้งแต่นั้นเป็น
ต้นมา  หากยั งจ ากันได้  ในช่วงการชุมนุมปลายปี  63 “ม็อบเยาวชนปลดแอก”  เคยหยิบยกสัญลักษณ์   
“ค้อนเคียว” ซึ่ งเป็นรู้จักกันดีว่า คือสัญลักษณ์อย่างหนึ่ งของลัทธิคอมมิวนิสต์  พรรคคอมมิวนิสต์  หรือรัฐ
คอมมิวนิสต์ ต่างๆ ทั่วโลก ที่ถูกน าไปใช้ในธงชาติ ควบคู่ไปกับรูปดาวแดง และตราสัญลักษณ์ต่างๆ เพ่ือสื่อไปถึงบุคคล
ในชนชั้นกรรมาชีพ และชนชั้นชาวนา เพื่อสร้างเอกภาพภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรมที่เป็นรากฐานส าคัญ 

จนท าให้ “กลุ่มเยาวชนปลดแอก” ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆ นานาว่า ก าลังหันหลังให้ “ประชาธิปไตย” ด้วย
การปลุก “พรรคคอมมิวนิสต์”  ในการต่อสู้กับ “รัฐบาลประยุทธ์” ขณะเดียวกัน การถือสัญลักษณ์วันที่ 7 ส.ค.ในการ
ระดมมวลชน นอกเหนือจะเป็นวันครบรอบ 56 ปี เหตุ“เสียงปืนแตก”แล้ว  

อีกหนึ่ง “หมุดการเมือง” ที่ส าคัญ หนีไม่พ้นวันครบรอบ 5 ปี ที่รัฐบาล คสช.จัดลงประชามติรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบัน  ถือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ 20 ของประเทศไทย และเป็น 1 ใน 3 เงื่อนไขส าคัญซึ่งบรรดาม็อบ 3 นิ้วสายต่างๆ 
ก าลังเรียกร้องแก้ไขอยู่ ณ เวลานี้  

สอดคล้องกับท่าท ี“โตโต้” ปิยรัฐ จงเทพ แกนน ากลุ่มการ์ด Wevo ก่อนหน้านี้ระบุว่า “7 สิงหา 2508 วันเสียง
ปืนแตกท่ีบ้านนาบัว 7 สิงหา 2559 วันโจรปล้นรัฐธรรมนูญผ่านประชามติ 7 สิงหา 2564 จะให้เป็นวันอะไร ก็ไปช่วยกัน
ขีดเขียนเอา” ฉะนั้น จาก 2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงไม่แปลกที่ม็อบ 3 นิ้วจะถือเอาสัญลักษณ์เดือน ส.ค.ปลุกระดม
มวลชนเพื่อดันเพดานกันอีกครั้ง 
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